



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันวันที่ 11 ธันวาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโครับมือ SSG ปี 64	เดลินิวส์
2. สศก. คาดผลผลิตหอมแดงศรีสะเกษ ปี'63 ภาพข่าว: โชไชตี้: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ...	แนวหน้า คมชัดลึก
4. อวดผลงาน'ศูนย์เชียงใหม่'77% วิ่งฉิวทะลุด่านพรมแดนไทย-ลาว	เดลินิวส์
5. กกต. ได้มีธงยุบ อนาคต.	คมชัดลึก
6. ประชุมขป. 'หย่าศึกภายใน' 'จूरินทร์'ปิดขัดแย้ง'พีระพันธุ์'-'เฉลิมชัย'ได้ข่าวจ่อ....	กรุงเทพธุรกิจ
7. เกษตรสหรัฐมั่นใจ 'ทรัมป์' ไม่เก็บภาษีจีนเพิ่ม 15 ธ.ค.	กรุงเทพธุรกิจ
8. อนาคต. จัดปม ทบ. ตอบโต้! ปล่อยกู่ 1.2 พันล.	ไทยรัฐ
9. ขป. เหมินเสียงขู่ปรับ ครม. 'สุวัจน์' ชี้ทางแก้เสียงปรึมน้ำ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. 'เฉลิมชัย' จับมือลาซาต้าขายออนไลน์	ข่าวสด
11. ถึงคิว 'อนาคต.' ลุ้น กกต. ชี้คดีเงินกู่	มติชน
12. ยกเคส 'บิ๊กแวด' เทียบ 'เอ๋' 'วิชญ์' อุ่มคินที่แล้วไม่ผิด	ไทยโพสต์



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโครับมือ SSG ปี 64

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25626 หน้า : 8 (ล่าง)

เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโครับมือ SSG ปี 64

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การเปิดตลาดและการนำเข้าสินค้าเกษตรตามมาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguard : SSG) ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิด

ยิ่งขึ้นไทย-นิวซีแลนด์ (Thailand-New Zealand Closer Economic Partnership Agreement : TNZCEP) ว่า ปัจจุบันไทยยังคงมีสินค้าที่ใช้มาตรการปกป้องพิเศษ (SSG) เหลืออยู่ 18 รายการ และจะสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 31 ธ.ค. 63 และตั้งแต่ปี 64 เป็นต้นไป สินค้าทั้ง 18 ชนิด ภาษีจะเป็น 0 หากพิจารณาสินค้า SSG ที่ไทยนำเข้าจากนิวซีแลนด์ในปริมาณค่อนข้างสูงพบว่า มีเพียง 3 รายการ จาก 18 รายการ ได้แก่ นมและครีม เนื้อโค-กระบือ และเครื่องในโค-กระบือ ซึ่งจากข้อมูลปี 59-61 พบไทยมีปริมาณนำเข้า สินค้านมและครีม จากนิวซีแลนด์เฉลี่ย 44,440 ตัน/ปี โดยปี 63 ไทยกำหนดปริมาณนำเข้า สำหรับภาษีร้อยละ 0 จำนวน 51,973 ตัน แต่หากปริมาณที่เกินเพดานที่กำหนด ต้องเสียภาษีร้อยละ 5 หรือร้อยละ 18



สำหรับสินค้าเนื้อโค-กระบือ ไทยมีปริมาณนำเข้าจากนิวซีแลนด์เฉลี่ย 2,531 ตัน/ปี โดยปี 63 ไทยกำหนดปริมาณนำเข้า สำหรับภาษีร้อยละ 0 จำนวน 1,039.46 ตัน และหากปริมาณที่เกินเพดานที่กำหนด ต้องเสียภาษีร้อยละ 50 ส่วนสินค้าเครื่องในโค-กระบือ ไทยมีปริมาณนำเข้าจากนิวซีแลนด์เฉลี่ย 2,738 ตัน/ปี ทั้งนี้ปี 63 ไทยกำหนดปริมาณนำเข้า สำหรับภาษีร้อยละ 0 จำนวน 1,247 ตัน และหากปริมาณที่เกินเพดานที่กำหนด ต้องเสียภาษีร้อยละ 30 ส่วนสินค้าอื่น ๆ เช่น เนื้อสุกร เครื่องในสุกร เนยแข็ง และผลิตภัณฑ์ที่มีนมเป็นส่วนประกอบ พบว่าไทยไม่ใช้ตลาดส่งออกหลักของนิวซีแลนด์ จึงมีปริมาณนำเข้าจากนิวซีแลนด์ไม่มากนัก

ทั้งนี้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 64 สินค้าทั้ง 3 รายการ จะสิ้นสุดมาตรการ คือ ลดภาษีเป็นร้อยละ 0 โดยไม่จำกัดปริมาณนำเข้า ดังนั้น สศก. จึงได้

ร่วมกับหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเตรียมการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดจากการเปิดตลาดสินค้าเกษตรภายใต้กรอบความตกลง TNZCEP โดยเฉพาะสินค้าเนื้อโคและผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์นม ซึ่งกระทรวง



เกษตรฯ ได้มีกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ (กองทุน FTA) เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในกรณีที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าด้วยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าและปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยที่ผ่านมาได้ให้ความช่วยเหลือในการดำเนินการด้านปศุสัตว์ไปแล้ว 18 โครงการ อาทิ โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคขุนคุณภาพสูง โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโคเนื้อ และโครงการจัดตั้งฟาร์มโคนมประสิทธิภาพสูง นอกจากนี้ภายใต้ความตกลง TNZCEP ไทยและนิวซีแลนด์ได้มีโครงการความร่วมมือสำหรับพัฒนาศักยภาพการผลิตโคนมของไทยอีกด้วย ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้ผลิตในประเทศจะพัฒนาและสามารถ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : เพิ่มศักยภาพการผลิตเนื้อโครับมือ SSG ปี 64

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25626 หน้า : 8 (ล่าง)



เพิ่มศักยภาพการผลิตได้อีกทั้งยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มจากสินค้าดังกล่าว นำไปสู่การเติบโตของอุตสาหกรรมโคเนื้อและโคนมของไทยได้ในอนาคต สำหรับเกษตรกรที่ต้องการขอคำแนะนำจากกองทุน FTA สามารถสอบถามได้ที่ โทร. 0-2561-4727 หรือ Email : fita.oae@gmail.com หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www2.oae.go.th/FTA



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า

หัวข้อข่าว : สศก. คาดผลผลิตหอมแดงศรีสะเกษ ปี'63

วันที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 14107 หน้า : 8 (กลาง)

สศก.คาดผลผลิตหอมแดงศรีสะเกษปี'63

● รวมกว่า4.5หมื่นตันเพิ่มขึ้น7%จากปีก่อน

นางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยผลการติดตามสถานการณ์หอมแดงใน จ.ศรีสะเกษ แหล่งผลิตสำคัญของประเทศ การผลิตหอมแดง ปี 2563 หรือปีเพาะปลูก 2562/63 คาดว่า มีเนื้อที่เพาะปลูก 14,517 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว 7,979 ไร่ (ลดลงร้อยละ 35) เนื่องจากปีที่ผ่านมามีหอมแดงได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศแปรปรวน ร้อนจัด ความชื้นในอากาศมีน้อย หอมแดงจึงมีหัวเล็ก แคระแกร็น และเกิดปัญหาหนอนกระทุ้ระบาด ส่งผลให้เกษตรกรลดพื้นที่เพาะปลูก อย่างไรก็ตาม ถึงแม้เนื้อที่เพาะปลูกลดลงแต่ผลผลิตรวมเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 45,665 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 2,572 ตัน (เพิ่มขึ้นร้อยละ 7) และผลผลิตต่อเนื้อที่เก็บเกี่ยว 3,052 กก./ไร่ เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว 1,205 กก./ไร่ (เพิ่มขึ้นร้อยละ 64) ทั้งนี้ เนื่องจากสภาพอากาศเย็น ความชื้นในอากาศสูง เหมาะสำหรับการเจริญเติบโต และไม่มีโรคแมลงรบกวน คาดว่าผลผลิตหอมแดงจะออกสู่ตลาดมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม 2562 - มกราคม 2563

สำหรับต้นทุนการผลิตของเกษตรกรเฉลี่ยอยู่ที่ 12 บาท/กก. ลดลงจากปีที่ผ่านมาเฉลี่ย 5 บาท/กก. (ปี 61/62 ต้นทุนเฉลี่ย 17 บาท/กก.) ส่วนราคาที่เกษตรกร

ขายได้สูงขึ้นจากปีที่ผ่านมา (ราคา ณ 20 พฤศจิกายน 2562) หอมแดงสด ที่ยังไม่ตากราคาเฉลี่ย 15 บาท/กก. หอมปิ้ง ซึ่งเป็นหอมแดงที่เก็บเกี่ยวและแขวนตากในโรงเก็บ 12 วัน ราคาเฉลี่ย 35 บาท/กก. และหอมมัดจุกใหญ่ ราคาเฉลี่ย 55 บาท/กก. (ราคาปี 61/62 ของหอมแดงสด หอมปิ้ง และหอมมัดจุกใหญ่ อยู่ที่เฉลี่ย 12, 20 และ 35 บาท/กก. ตามลำดับ) โดยการซื้อขายหอมแดงจะมีพ่อค้าในชุมชน พ่อค้ารายย่อย พ่อค้าเร่ มารับซื้อจากเกษตรกร ส่วนพ่อค้ารายใหญ่ในจ.ศรีสะเกษจะรับซื้อหอมแดงเพื่อส่งให้ลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ เช่น อินโดนีเซีย มาเลเซีย

รองเลขาธิการ สศก. กล่าวทิ้งท้ายว่า จากราคาหอมแดงที่เพิ่มสูงขึ้นในป็นับเป็นโอกาสทองของเกษตรกร ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีเงินทุนสำรองเพียงพอสำหรับเพาะปลูกในปีถัดไป อย่างไรก็ตามเกษตรกรควรรักษาผลผลิตหอมแดงให้มีคุณภาพ สำหรับเกษตรกรที่สนใจข้อมูลเพิ่มเติมด้านการผลิตสอบถามได้ที่ สศก. 11 จ.อุบลราชธานี โทร. 0-4534-4654 หรือ อี-เมล zone11@oae.go.th

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/-

วันที่: พุธ 11 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6503

หน้า: 10(บนซ้าย)

Col.Inch: 15.30

Ad Value: 26,928

PRValue (x3): 80,784

คลิป: สีสี่

ภาพข่าว: โซไซตี้: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงาน “วันดินโลก 2562” ซึ่งกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ จัดขึ้นน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระบรม
ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร “นักวิทยาศาสตร์ดิน
เพื่อมนุษยธรรม” ณ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

อวดผลงาน'ศูนย์เชียงของ'77% วิ่งฉิวทะลุด่านพรมแดนไทย-ลาว

รายงานข่าวจากกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) แจ้งความคืบหน้าการก่อสร้างโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ อ.เชียงของ จ.เชียงราย บนเนื้อที่ 336 ไร่ วงเงินงบประมาณก่อสร้าง 1,360 ล้านบาทว่า ภาพรวมการก่อสร้างสะสมได้ผลงาน 77.2% ขณะที่ความคืบหน้าของอาคารหลักและองค์ประกอบต่างๆ เช่น อาคารสำนักงานใหญ่ อาคารสถานีขนส่งตู้คอนเทนเนอร์ อาคารคลังสินค้าและอาคารพื้นที่ควบคุมร่วมกัน ได้ผลงานกว่า 70% จะก่อสร้างแล้วเสร็จตามแผนและสามารถเปิดให้บริการได้ในปี 63

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารและบำรุงรักษา

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 4 (เชียงของ-ห้วยทราย) ฝ่ายไทย ซึ่งมี นายสรวิศ ทรงศิริโต อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เป็นประธาน มีมติเห็นชอบให้เชื่อมทางระหว่างด่านพรมแดนและโครงการศูนย์ฯเชียงของเรียบร้อยแล้ว ขบ.อยู่ระหว่างการก่อสร้างแนวกำแพงกันดิน เพื่อป้องกันการพังทลายของชั้นทรายถม ก่อน

ก่อสร้างสะพานบกเชื่อมทางเข้าโครงการบริเวณสะพานมิตรภาพฯ ตามรูปแบบที่ ทล. อนุญาตต่อไป

รายงานข่าวแจ้งด้วยว่า นอกจากนี้คณะกรรมการนโยบายการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน (คณะกรรมการ PPP) เตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติรูปแบบการร่วมลงทุน PPP ของโครงการ ตาม พ.ร.บ.การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ



พ.ศ. 2556 ภายหลังได้ข้อสรุปประเด็นค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ซึ่ง กรม. มีมติเมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 อนุมัติให้ความยินยอมหรืออนุญาตให้ ขบ. ใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อดำเนินโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ จ.เชียงราย โดยใช้ที่ดินอย่างถาวร ไม่มีกำหนดระยะเวลา

ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอเรียบร้อยแล้วและคณะอนุกรรมการประเมินมูลค่าที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ (ส.ป.ก.) อยู่ระหว่างสรุปค่าตอบแทนการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินของโครงการฯ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค. 62.

ยันคดีธนาธรปล่อยกักขังทำตามกฎหมายทุกขั้นตอน

กกต.โต้มีธงยุบพรรค.

สภาพร้อมรับมือแก้รัฐธรรมนูญ

พท.ขอ 2 ชั่วโมงลดยุติคดี

จตุรินทร์สั่งปปช.ยึดมติวิป

จับตาคกกต.ชี้ชะตาธนาธรปล่อยกักขัง. ยันไม่มีธงหรือใบสั่ง
การเมือง แจงทำตามขั้นตอนกฎหมาย ด้านพรรคสีส้ม
ย้ำกู้เงินมีหลักฐาน ไม่ได้อำพราง สภาถกตั้ง กมธ.แก้ รธน.
“จตุรินทร์” กำชับลูกพรรคยึดมติวิป ลุ้น พปชร.จริงใจส่งใคร
นั่งประธาน เพื่อไทยขอ 12 ชม.ถกยุติคดี

อ่านต่อหน้า 4

กกต.

กลายเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาอีกครั้ง สำหรับการประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันนี้ (11 ธ.ค.) ซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาคดีกักขังนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคคอนาคตใหม่ จำนวน 191 ล้านบาท ที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยยื่นคำร้อง ขณะที่มีการโจมตีว่ามีใบสั่งทางการเมืองในเรื่องนี้

วันที่ 10 ธันวาคม สำนักประชาสัมพันธ์ กกต. ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณี น.ส. พรรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคคอนาคตใหม่ แถลงข่าวว่า กกต.พิจารณาการกักเงินของพรรคเป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือมีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของบุคคลระดับสูงของสำนักงาน กกต.ชี้ว่าในจำนวนนี้แล้ว นายธนาธร

กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง โดยความเห็นนี้มีมาตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน แต่ กกต.มาเรียกพยานหลักฐานในเดือนตุลาคม

ทั้งนี้ กกต.ขอชี้แจงว่า การแถลงข่าวคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายมาเป็นลำดับ ตามระเบียบ กกต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด ที่เลขาธิการ กกต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวน เพื่อเสนอความเห็นต่อ กกต. ซึ่งกรณีนี้เลขาธิการ กกต.ได้มีความเห็น เมื่อวันที่ 20 กันยายน โดยการเสนอความเห็นในสำนวนเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ ไม่ใช่การชี้ว่าในสำนวนการสืบสวน

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6503

หน้า: 1 (กลาง), 4, 11, 13

Col.Inch: 354.98 Ad Value: 624,764.80

PRValue (x3): 1,874,294.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กกต.ได้มีธงยุบพรรค.

นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 25 กันยายน เลขานุการ กกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่ากรณีพรรคอนาคตใหม่ก็ยังมีเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อ กกต.ตามระเบียบต่อไป ประกอบกับในการตอบคำถามผู้สื่อข่าว เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม และวันที่ 23 ตุลาคม นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. ก็ได้ให้ข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่า เรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนและไม่ได้มีการเร่งรัดแต่อย่างใด และคณะกรรมการฯ ได้ขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่เพื่อประกอบการพิจารณา แต่พรรคอนาคตใหม่ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอ คณะกรรมการฯ จึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อ กกต.

● กกต.ยืนยันทำตามขั้นตอนทุกประการ

หลังจากที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อ กกต.แล้ว กกต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน ให้หมายเรียกขอเอกสารที่คณะกรรมการฯ เคยขอจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วน และขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน ซึ่ง กกต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ให้หมายเรียกขอเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้ง โดยให้จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธันวาคม หากพรรคอนาคตใหม่ไม่จัดส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าไม่ตั้งใจที่จะส่งเอกสารและจะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่

“การดำเนินการของ กกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องตามควรแก่กรณี ซึ่ง กกต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้มาเป็นอย่างดี โดย กกต.ไม่ได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมือง” เอกสารชี้แจงระบุ

● อนาคตใหม่กู้เงินเปิดเผยไม่ได้อำพราง

ด้าน พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า ที่มีรายงานข่าวว่าการกู้เงินของพรรคอาจเข้าข่ายนิติกรรม

อำพราง ถ้ามองว่าคำวินิจฉัยกรรมการการไต่เงินมาโดยมิชอบหรือมีแหล่งที่มาโดยมิชอบ แต่กรณีการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่กับนายธนวรรธน์ เรามีหลักฐานการกู้เงินชัดเจนแล้วต้องใช้เงิน พรรคใช้หนี้ตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ ส่วนความผิดตามมาตรา 62 ของ พ.ร.บ.ว่าด้วยพรรคการเมือง เกี่ยวกับรายได้ของพรรคการเมือง ตรงนี้ไม่มีกระบวนการฟ้องห้ามไม่ให้พรรคการเมืองกู้เงิน ตามหลักกฎหมายถ้าไม่มีข้อห้ามถือว่าทำได้ เรื่องการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่ถือว่าชัดเจนและมีหลักฐานครบ สามารถตรวจสอบได้ ไม่มีอะไรน่าวิตกผิดกับกรณีที่กองทัพพบได้อินนุติปล้อยเงินกู้ 1,200 ล้านบาท โดยไม่ติดดอกเบี้ยให้แก่บริษัท RTA Entertainment จำกัด ที่กองทัพบกถือหุ้นอยู่ 50% และอีก 50% ถือหุ้นโดยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทั้งที่บริษัทมีทุนจดทะเบียนเพียง 10 ล้านบาท ตรงนี้น่าสงสัยและมาตรวจสอบกว่ากรณีของเราเยอะ

“กกต.ควรทำอะไรให้ตรงไปตรงมาและชี้แจงให้กระจ่าง ตอนนี้อยู่หลักฐานในคดีนี้ไม่ครบและยังไม่ได้สืบพยานเลย แต่กลับมีเอกสารและข่าวหลุดออกมาแล้ว แบบนี้ทำให้คนสงสัยว่า กกต.มีธงในการตัดสินใจหรือไม่ หากทำอะไรโดยที่ไม่สนใจขั้นตอนหลักฐานและการสืบพยาน ใช้แต่อำนาจที่มีทางเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะฟ้อง ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ” พล.ท.พงศกร กล่าว

● ยืนยันระงับหลักฐานออกเรื่องส่วนตัว

ส่วนความเคลื่อนไหวการเมืองอื่น ๆ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการลาออกของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์ ว่า ส่วนตัวได้พูดคุยกันแล้ว ยืนยันว่าการลาออกเป็นการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัว ไม่ได้มีปัญหาอะไรและได้ช่วยพรรคให้โชคคดี เพราะทำงานกันมายาวนาน

“การเข้าออกภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องปกติ ผมอยากให้คนเข้ามาเยอะๆ ด้วยซ้ำ แต่การลาออกของสมาชิกก็อยู่ทุกสมัย อย่าด่วนสรุปว่าพรรคกำลังมีปัญหา ยืนยันว่าการลาออกของสมาชิกพรรคไม่เกี่ยวข้องกับการไม่มีบทบาทภายในพรรค เพราะทุกคนที่มีหน้าที่ในพรรค ต่างทำงานเต็มที่ภายใต้อุดมการณ์ของพรรค ผมยืนยันว่าจะเดินหน้านำพาพรรคไปอย่างมั่นคง” นาย

จรินทร์ กล่าว

ส่วนกระแสข่าวการปรับพรรคประชาธิปัตย์ออกจากคณะรัฐมนตรี นายจรินทร์กล่าวว่า ไม่ขอชี้แจงอะไร ข่าวไม่ได้มาจากตน ตนเล่นการเมืองมานาน อยู่ร่วมรัฐบาลมาหลายรัฐบาล ทำทุกหน้าที่ เข้าใจกระบวนการทางการเมือง การปรับคณะรัฐมนตรีขึ้นอยู่กับนายกรัฐมนตรี หากมีการปรับ ก็ขอให้แจ้งมา เพราะพรรคประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหา พรรคพร้อมตัดสินใจ

● ปรับกรม.แจ้งมาพร้อมตัดสินใจ

“บางครั้งการเกิดกระแสข่าวร้ายวัน ไม่เป็นผลต่อเสถียรภาพของรัฐบาล และตอบล่วงหน้าไม่ได้ว่า จะส่งผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลอย่างไร พรรคประชาธิปัตย์ก็แค่พรรคลำดับ 2 พุดไปยิ่งเป็นการทำลายสถานการณ์ และยังสร้างปัญหาให้แก่พรรคแกนนำหลัก” นายจรินทร์ กล่าว

นายจรินทร์ ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหา โดยเฉพาะในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ที่ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่า หากตัดสินใจทำงานร่วมรัฐบาลกับใครแล้ว ก็ร่วมรัฐบาลด้วยความจริงใจ จับมือเดินไปด้วยกัน บ่ายวันนี้ (10 ธ.ค.) ในที่ประชุมพรรคก็จะพูดอีกครั้งหนึ่ง เน้นย้ำให้สมาชิกได้ทราบถึงการปฏิบัติตนอีกครั้ง

ผู้สื่อข่าวถามว่า กระแสการปรับคณะรัฐมนตรีมาจากการโหวตสวนของ ส.ส.ในพรรคประชาธิปัตย์หรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า การปรับยังไม่เกิด หากมีส่วนใดเกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ขอให้แจ้งมา พรรคไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนตัวพร้อมตัดสินใจได้ทันที เพราะมีหลักการในการตัดสินใจอยู่แล้ว

● เฉลิมชัยปิดข่าวเครือข่ายออก

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงข่าวลือที่ว่าอาจจะวางมือทางการเมืองจากที่มีปัญหาบริหารงานในกระทรวงในพรรคประชาธิปัตย์ และสุขภาพนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด ยังคงตั้งใจทำงานในตำแหน่ง รมว.เกษตรฯ เพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น

สำหรับที่มีกระแสข่าวว่า การยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครือข่ายนั้น นายเฉลิมชัย กล่าวว่า ตั้งใจ

ที่จะช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้น และประชาชนทั้งประเทศบริโภคผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัย ไม่เคยท้อ ขณะนี้เตรียมประชุมคณะกรรมาการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติ ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แต่งตั้งขึ้น โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เป็นประธาน ส่วน รมว.เกษตรฯ เป็นรองประธาน รวมทั้งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นกรรมการขับเคลื่อนแผนแม่บทพัฒนาความปลอดภัยด้านสารเคมีแห่งชาติ ซึ่งพร้อมจะดำเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรี รอประธานคณะกรรมการเชิญประชุม โดยกระทรวงเกษตรฯ มีข้อมูลต่างๆ พร้อมทั้งจะนำเสนอ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน

● ไม่เคยได้ยิน“บักตู”พูดยุบสภา

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ขอมรับว่าได้ตามแนวทางการแก้ปัญหาทางการเมือง รวมถึงการยุบสภา ได้มีการมาปรึกษาหรือไม่ นายฯ ไม่เคยพูดกับตน ซึ่งคำว่ายุบสภาต่อให้นายฯ ตะโกนออกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็ยังไม่ได้ เพราะต้องมีการกราบบังคมทูลก่อน และการลาออกนั้น พูดไม่ได้ ในส่วนที่มีข่าวว่านายฯ พูดเรื่องยุบสภานั้น อาจไม่ใช่เจตนา อาจเป็นการเปรย หรือปรารภ ยืนยันว่าไม่เคยได้ยิน แต่ไม่ใช่เรื่องแปลก นายฯ เกือบทุกคนเคยพูด ตั้งก้นกบที่เคยปรารภกับตนเรื่องยุบสภา จนถึงขนาดให้ทำร่างมาให้ดู บางคนไม่ได้ชี้ แต่บางคนได้ชี้ อย่างนายบรรหาร ศิลปอาชา ได้ชี้ นายชวน หลีกภัย ไม่ได้ชี้ ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ ยังไม่ได้มาปรึกษาเรื่องนี้ แม้แต่รำพึงรำพันพิรืพิไร เว้าวอนไม่เคยมี แต่มีใครไม่รู้ไปคุยกันเอง เป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ไม่พูด ไม่ทราบว่าเป็นใคร

“ไม่เคยได้ยินนายฯ พูด เว้นแต่นายฯ ไปพูดกับรัฐมนตรีท่านนั้น ในกรม.วงใหญ่ วงเล็ก หรือวงมโหฬารไม่เคยได้ยิน และที่นายฯ พูดครั้งสุดท้ายนั้นอยู่ที่ว่าใครจะไปโพนทะนา ไม่มีใครบอกหรอก แม้แต่ใน กรม.เขายังไม่บอก สมัยป่าเปรมยุบสภา ก็ไม่ได้บอกใครเลยสักคน มาประกาศอีกทีคือ ยุบสภาแล้ว และแจ้งในที่ประชุม กรม. ขอโทษทุกคนที่ทำให้ตกงาน และทำให้เดือดร้อน เป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกใครได้ ดังนั้นเรื่องการยุบสภา

ไม่ใช่เรื่อง กรม. ไม่ต้องมีมติ กรม. แต่เป็นเรื่องของนายฯ ที่จะกราบบังคมทูล และลงนามรับสนอง” นายวิษณุกล่าว

เมื่อถามถึงการปรับกรม. นายฯ ได้ปรึกษาหรือมีสัญญาณแล้วหรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า ไม่รู้ จะไปรู้ได้อย่างไร

● หนุนเดิมเสียงรัฐบาลดังเชื่อมั่น

ด้านนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงสถานการณ์การเมืองที่มีการจับตาการปรับกรม. โดยเฉพาะปัญหาห่วงว่าพรรคร่วมรัฐบาลที่จะต้องแก้ไขว่าเรื่องเสถียรภาพของรัฐบาลมีความสำคัญเพราะถ้ารัฐบาลมีเสถียรภาพก็ก่อให้เกิดความเชื่อมั่นนักลงทุนก็อยากมาลงทุน การท่องเที่ยวก็ดี ฉะนั้นถ้าเราสร้างเสถียรภาพของรัฐบาลและในสภาให้เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่ดีที่จะทำให้รัฐบาลสามารถทำงานในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ลุล่วงไปได้ ส่วนกระแสปรับกรม. ไม่ทราบว่าจะมีการปรับหรือไม่ปรับ แต่ถ้าเกิดอะไรก็แล้วแต่ที่สามารถทำให้มีเสียงในสภาเพิ่มขึ้น ตอนนั้นสมมติอย่างเป็นทางการของรัฐบาลประมาณ 253 เสียงตั้งแต่ตอนจัดรัฐบาล 253-254 เสียง ถือว่ามารจัดกันข้างต่ำก็เลยมักจะพูดกันว่ารัฐบาลเสียงปรมาณี่ ฉะนั้นถ้าเกิดมีอะไรที่ทำให้รัฐบาลมีเสียงมากขึ้นมันจะทำให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ

ส่วนปัญหาการแพะไหวดในสภาบ่อยครั้ง กระทั่ง พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ต้องสาธยายสัมพันธ์จัดงานเลี้ยงพรรคร่วมรัฐบาล นายสุวัจน์กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ถ้าแพะไหวดบ่อยๆ ทำให้รัฐบาลขาดความมั่นใจในเสถียรภาพเหมือนกับเสียงปรมาณี่ด้วย และก็จะกระทบเรื่องเศรษฐกิจด้วย ฉะนั้นคิดว่าพรรคร่วมรัฐบาลต้องพยายามที่จะมีความใกล้ชิดกันในการที่จะรักษาเสียงให้ครบถ้วนอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเป็นเรื่องจำเป็น ส่วนเรื่องที่รัฐบาลจะดึงเอาผู้เข้าฝ่ายค้านเข้ามาเติมเสียงนั้น คิดว่าตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว เนื่องจากตอนจัดตั้งรัฐบาลเหมือนกับเราแบ่งเป็น 2 ค่าย 2 ขั้วอย่างชัดเจน ฉะนั้นมันก็เป็นความยากลำบากตั้งแต่ตอนจัดรัฐบาลกันแล้ว ซึ่งจะเห็นกันในช่วงนั้นก็ใช้เวลานานและเสถียรภาพก็ไม่พอ

“คิดว่าถ้าจะทำให้รัฐบาลราบรื่นอย่างน้อยๆ ก็ต้องมีเสียงใกล้ๆ 300 เสียง แต่วันนี้เสียงค่อนข้างน้อยมากจริงๆ แต่ถ้าเกิดรัฐบาลสามารถที่จะปรับกรม.แล้วก็มีเสียง

มาสนับสนุนรัฐบาลมากขึ้นได้ก็เป็นเรื่องที่ดีกับเสถียรภาพของรัฐบาลด้วย แต่ก็ไม่ทราบในรายละเอียดว่าจะปรับกรม.หรือจะมีพรรคใดเข้ามาเพิ่ม”

● มั่นใจอภิปรายแก้ธรร.ไร้ปัญหา

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึงการประชุมสภาในวันที่ 11 ธันวาคม เพื่อพิจารณาญัตติควมตั้งคณะกรรมการกฤษฎีกา(กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาหรือมีประเด็นที่ต้องวิตก เพราะการควบคุมและกำกับการทำหน้าที่ในการประชุมต้องยึดข้อบังคับการประชุมสภาเป็นหลัก ทั้งนี้ยอมรับว่าจะมีส.ส.ที่อภิปรายเป็นจำนวนมาก หากวันที่ 11 ธันวาคม อภิปรายไม่แล้วเสร็จ จะต่อในการประชุมครั้งถัดไป ส่วนระยะเวลาการอภิปรายของสมาชิกจะเป็นไปตามความเหมาะสม อย่างไรก็ตามพร้อมทำหน้าที่ไปจนถึงเวลาที่เที่ยงคืน

“เชื่อว่าการประชุมและการอภิปรายไม่มีอะไรที่ต้องวิตกหรือกังวล หากจะมีการพูดคุยก่อนการประชุมอาจเชิญ ส.ส.ที่เป็นผู้เสนอญัตติ ที่มีทั้งสิ้น 6 ญัตติมาพูดคุยกันเท่านั้น

ต่อจากหน้า 4

กกต.

ส่วนที่หลายฝ่ายประเมินว่าอาจมีการอภิปรายพาดพิงบุคคลภายนอกหรือรัฐบาลนั้น สภาฯ มีข้อบังคับที่กำกับไว้แล้ว โดยเรื่องอภิปรายใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติต้องตัดเตือนสมาชิกให้พูดอยู่ในประเด็น” นายศุภชัยกล่าว

นายศุภชัยยังกล่าวถึงกรณีการเข้าร่วมประชุมสภาของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกศาลออกหมายจับว่า พ.ต.ท.ไวพจน์ ยังมีสถานะเป็น ส.ส. ส่วนจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ไม่ทราบ ขณะที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าสถานะของ พ.ต.ท.ไวพจน์ค่อนข้างไทยและไม่เหมาะสมที่จะมาร่วมประชุมสภานั้น มองว่าขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคล

● ปชป.ถกทำความเข้าใจก่อนลงมติ

วันเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พรรคประชาธิปัตย์เรียกประชุม ส.ส.ของพรรคเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษา

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6503

หน้า: 1 (กลาง), 4, 11, 13

Col.Inch: 354.98 Ad Value: 624,764.80

PRValue (x3): 1,874,294.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กกต.ได้มีธงยุบพรรค.

แนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันพรุ่งนี้ (11 ธ.ค.) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ที่ประชุมจะหารือและพูดถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของพรรคกับรัฐบาลในทุกมิติ รวมถึงปัญหาของ ส.ส.ทั้ง 4 คนที่มีการโหวตสวนมติของพรรคในการลงมติตั้งกรรมการวิสามัญเพื่อศึกษาผลกระทบการใช้คำสั่ง คสช. และมาตรา 44 ครั้งที่ผ่านมา โดยนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ให้ นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ พุดคุยและทำความเข้าใจกับทั้ง 4 คนแล้ว

สำหรับการประชุม ส.ส.วันนี้ น.ส.พิมพ์พรทิพย์ พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 24 ของพรรคที่ได้เข้ามาทำหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร แทนนายพีระพันธุ์ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

● ย้ำส.ส.ยึดมติวิปรัฐบาลเป็นหลัก

นายจรินทร์ ยืนยันว่า พรรคประชาธิปัตย์ไม่เปลี่ยนแปลง เพราะเป็นเงื่อนไขหลักในการเข้าร่วมรัฐบาล พรรคประชาธิปัตย์เป็นหนึ่งในพรรคที่เสนอญัตติการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และพรรคประชาธิปัตย์เดินหน้าไปถึงการศึกษาถ้อยแถลงมาตราแล้วด้วยซ้ำ การพิจารณาได้ข้อสรุปอย่างไร ก็เชื่อว่ารัฐบาลจะนำไปประกอบการพิจารณา

“เราต้องยึดมติวิปรัฐบาลเพราะเสียงข้างมากในสภาจำเป็นอย่างไรสำหรับรัฐบาลในระบบรัฐสภา โดยได้ยกเหตุการณ์ในอดีตที่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคไม่ลงมติดตามมติวิปรัฐบาล เช่นรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่พรรคความหวังใหม่โหวตสวน สุดท้ายก็ต้องเชิญออกจากพรรคร่วมรัฐบาล หรือแม้แต่สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่พรรคเพื่อแผ่นดินไม่ลงมติดตามมติวิปรัฐบาล ก็ถูกออกจากพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกัน ผมไม่กลัวว่าพรรคจะถูกออกจากพรรคเป็นพรรคร่วมรัฐบาล แต่ต้องการบอกถึงการทำงานในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา” นายจรินทร์ระบุ

นายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมได้วางตัวบุคคลที่จะอภิปรายโดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน นำทีมอภิปรายร่วมกับ ส.ส.อีกหลายคน ซึ่งพรรคมีความชัดเจนในการ

แก้ไขมาตรา 256 เพื่อนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ง่ายขึ้น เพื่อให้เป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ ส่วนตำแหน่งประธานกรรมาธิการนั้น เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการกรรมาธิการชุดดังกล่าวที่จะต้องไปเลือกกันตามข้อบังคับการประชุม

● จับตาคอร์รัปชัน.กมธ.แก้รธน.

ด้านนายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงการเสนอญัตติตั้งกมธ.แก้ไขรัฐธรรมนูญ ว่า ก่อนการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้เสนอญัตติทุกคนเข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการอภิปรายและกำหนดระยะเวลาการอภิปรายของผู้เสนอญัตติด้วย ซึ่งตนในฐานะผู้เสนอญัตติคนหนึ่งจะเป็นผู้อภิปรายต่อจากการอภิปรายของนายปิยบุตร แสงกนกกุล ผู้เสนอญัตติที่ 1 จะอภิปรายเป็นคนแรก

สำหรับการอภิปรายจะนำเสนอ 3 ประเด็นคือ 1.จุดยืนของพรรคประชาธิปัตย์ต่อรัฐธรรมนูญ 2560 และ 2.ทำไมต้องมีเงื่อนไขเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเข้าร่วมรัฐบาลกับ พล.อ.ประยุทธ์ 3.ทำไมพรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขมาตรา 256 เพียงมาตราเดียว ส่วนตำแหน่งประธานกมธ.ชุดนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ เพราะเป็นข้อเรียกร้องการใช้สิทธิ์พรรคใหญ่ในฐานะพรรคแกนนำรัฐบาล ส่วนตัวไม่ขัดข้องและยอมรับเงื่อนไขได้ แต่ถ้าวันข้างหน้าพรรคประชาธิปัตย์จะใช้สิทธิ์ของพรรคเล็กบ้างก็ต้องเป็นสิทธิ์เช่นเดียวกัน

“จะต้องจับตาดูว่าพรรคพลังประชารัฐส่งใครมาเป็นประธานกมธ.ชุดนี้ ซึ่งการกำหนดตัวบุคคลในตำแหน่งนี้เป็นการบ่งบอกถึงเจตนาของพรรคพลังประชารัฐว่ามีความจริงจังในการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้น่ามากน้อยแค่ไหน ต้องการให้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อ 12 สำเร็จหรือไม่”

● ไม่ส่ง“หนุมาน”ร่วมนั่งในกมธ.

ขณะที่ นายวิญญู เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังจากการประชุมสภามีมติตั้งกมธ. เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการได้เลย ซึ่งโดยหลักแล้วเมื่อมีการตั้งขึ้นมา ไม่ว่าชุดไหนก็ตาม คำว่าวิสามัญก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเฉพาะกิจมีวันสิ้นสุด ซึ่งทาง

สภาจะต้องบอกตั้งแต่ตอนตั้งว่ามีกำหนดเวลาเท่าไร และเมื่อครบกำหนดยังสามารถขยายเวลาต่อได้

ผู้สื่อข่าวถามว่า ก่อนหน้านี้มีการมองกันว่ารัฐบาลไม่จริงใจ เพราะไม่ส่งคนระดับบิ๊กๆ เข้าไปนั่งเป็นกมธ. นายวิญญู กล่าวว่า ถ้าส่งคนแบบบิกๆ ไป คุณก็จะไปมองอีกแบบหนึ่งส่งคนพวกนี้ไปก็อาจจะมองว่าส่งคนไปห้าห้าหมื่นพันคน สมมติส่งคน นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายบวรศักดิ์ อูวรรณโณ อย่างนี้บิกหรือไม่แล้วคุณก็เสียวิจารณ์จะออกมาอย่างไร เริ่มต้นเขาก็ดีกันก่อนแล้วทำไมเอานายมีชัย นายบวรศักดิ์ นายวิญญู ดังนั้นเราจึงไม่ส่งระดับหนุมาน แต่ส่งระดับ 18 มงกุฎไป

เมื่อถามว่า ทำไมจึงเรียกคนที่ไปเป็นกมธ.ว่าอยู่ในระดับ 18 มงกุฎ นายวิญญู กล่าวว่า “อ้าวลูกน้องของหนุมานเขาเรียก 18 มงกุฎ พวกคุณไม่รู้หรือ” เมื่อถามย้ำว่า 18 มงกุฎในความเข้าใจของคนที่ไปคือไม่จริงจังและเจ้าเล่ห์เหมือนโจร นายวิญญู กล่าวว่า ไม่ใช่ ในรามเกียรติ์ ถ้าในระดับบิกคือหนุมาน พาลี สุคริพ ชมพูพาน แต่ถ้าระดับอื่น เขาเรียกว่า เป็น 18 มงกุฎ เป็นถึง 18 ตัวที่สวมมงกุฎ

● “ชาติพัฒนา”แนะดึงส่วนร่วม

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่า พรรคชาติพัฒนามีจุดยืนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วว่าเมื่อใช้รัฐธรรมนูญไประยะเวลาหนึ่ง หากทุกฝ่ายเห็นตรงกันว่าประเด็นไหนควรแก้แล้วเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พรรคก็ยินดีให้การสนับสนุน ดังนั้นในญัตติดังกล่าวพรรคพร้อมให้การสนับสนุนและคิดว่าเรื่องนี้มีความสำคัญและเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วย ประชาชนให้ความสนใจ ทุกพรรคก็มีแนวทางจะให้การสนับสนุนอยู่แล้ว

เมื่อถามถึงประเด็นในรัฐธรรมนูญที่ควรจะมีการแก้ไข นายสุวัจน์ กล่าวว่า ไม่อยากจะไปชี้หน้า อยากให้ กมธ.ไปพิจารณาตามความเหมาะสม และคิดว่าเมื่อมีการตั้งแล้ว ก็อยากเห็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่เพราะผ่านการทำประชามติ ดังนั้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจะนำมาซึ่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ เมื่อถามว่า พรรคชาติพัฒนาได้รับผลกระทบจากรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายสุวัจน์ กล่าวว่า ส่วนตัวคิดว่าหลายคนคงไม่

คม ชัด ลึก

Khom Chad Luek
Circulation: 300,000
Ad Rate: 1,760

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 ธันวาคม 2562

ปีที่: 19

ฉบับที่: 6503

หน้า: 1 (กลาง), 4, 11, 13

Col.Inch: 354.98 Ad Value: 624,764.80

PRValue (x3): 1,874,294.40 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: กกต.ได้มีธงยุบพรรค.

คืนชินกับวิธีการใหม่ๆ โดยเฉพาะกติกการเลือกตั้ง เราไม่อยากบอกเราได้รับผลกระทบอะไร

“เราเป็นนักกีฬาที่เล่นตามกติกา ไม่ได้มองว่าเรื่องนี้มีผลกระทบอะไรต่อพรรค ผลกระทบไม่ได้มีความสำคัญเท่ากับผลกระทบต่อประเทศและส่วนรวม ถ้าดีก็ดี ถ้าไม่ดีก็มาแก้ไขกัน ส่วนเราแพชนะเราไม่ได้มองว่ามีผลอะไรต่อเรา แต่ความสำคัญคือเมื่อมีการใช้กติกาแล้ว กติกาไหนที่เป็นประโยชน์ก็ใช้ต่อ อันไหนที่คิดว่าปรับปรุงได้แล้ว ก็เป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ข้อสรุป” นายสุวัจน์กล่าว

● เพื่อไทยขอลงมติ 12 ชั่วโมง

ที่พรรคเพื่อไทย น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ ส.ส. ของพรรคฯ เปิดเผยถึงผลประชุมวิปและส.ส. ของพรรคฯ เรื่องญัตติการศึกษากฎหมายแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นที่ถกเถียงกันและเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะได้มีการอภิปรายเพื่อประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องศึกษากระบวนการและวิธีการในการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สำเร็จหลังจากที่มีการใช้มาระยะหนึ่ง โดยเฉพาะเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดประสิทธิภาพ ไปจนถึงเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญถูกตั้งคำถามว่าตั้งใจสับทอนอำนาจ โดยวันนี้เป็นเพียงการหารือเบื้องต้นเฉพาะพรรคเพื่อไทยเท่านั้น ยังต้องมีการหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก ซึ่งระยะเวลาในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ น่าจะได้แค่ 3 ชั่วโมง ดังนั้นสัปดาห์หน้าก็อยากจะขอ 9 ชั่วโมง รวมระยะเวลาที่ต้องการใช้ในการอภิปรายน่าจะอยู่ที่ 12 ชั่วโมง

เลขาธิการพรรคเพื่อไทย ยังปฏิเสธกระแสข่าวพรรคเตรียมตั้ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพรรคเพื่อไทย ดูแลภารกิจติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ยังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ แต่หากมีเรื่องอะไรเราก็สามารถยกหูโทรศัพท์หา ร.ต.อ.เฉลิมเพื่อขอคำปรึกษาได้ตลอด ซึ่งก็ได้รับความเมตตาและได้รับคำปรึกษาที่ตลอดอยู่แล้ว

● อนาคตทุกฝ่ายศึกษาหาทางแก้

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องมีการอภิปราย

อย่างกว้างขวาง ดังนั้น ต้องเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ใช้เวลาในการอภิปรายให้มากที่สุด เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน บางคนถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ใช้เวลา บางคนเห็นว่ายังไม่ใช้เวลาที่เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน ทั้งนี้ มีสัญญาณว่า ประธานสภาได้มีการนัดหมายประชุมกับเจ้าของญัตติทั้งหมดในวันที่ 11 ธันวาคมนี้ เข้าใจว่าจะเชิญไปคุยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเวลา แต่อย่างไรก็ตามเราต้องเรียนผ่านไปยังท่านเพื่อขออภิปรายอย่างครอบคลุม กว้างขวาง คิดว่าวันที่ 11 ธันวาคมน่าจะมีเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ซึ่งไม่น่าจะพอต้องข้ามไปอีก 1 สัปดาห์

ส่วน พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ยังยืนยันจุดยืนของพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ตามที่หาเสียงไว้ การตั้งกมธ.ชุดนี้คือเพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญ อยากให้ทุกพรรคทุกฝ่ายมาร่วมกันช่วยศึกษาว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขบ้าง ทั้งนี้จากที่ดูกระแสจากหลายๆ พรรค มีสัญญาณที่ดี เชื่อว่าการตั้งกมธ.ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน จะไม่ซ้ำรอยกับการตั้งกมธ.ศึกษาผลกระทบจากคำสั่ง คสช. และมาตรา 44 ที่ถูกโหวตล้ม

● วางพานพุ่ม “วันรัฐธรรมนูญ”

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่รัฐสภา เนื่องในวันรัฐธรรมนูญได้มีการจัดพิธีวางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้าราชการรัฐสภา วุฒิสภา ตัวแทนสถาบันพระปกเกล้าผู้แทนพรรคการเมืองต่างๆ อาทิ พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์, พรรคชาติพัฒนา นำโดยนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรค, พรรคชาติไทยพัฒนา นำโดย นายนิกร จำนง ผอ.พรรค ฯลฯ

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคเพื่อไทย โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ โดยเนื้อหาระบุว่า รัฐธรรมนูญปัจจุบัน สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง เพราะเอื้อทุนผูกขาดประเทศ ส่งผลให้การกระจายโอกาส กระจายรายได้ เป็นไป

อย่างล้มเหลว ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม-เศรษฐกิจสูงมาก รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกลายเป็นบ่วงพันธนาการความก้าวหน้าของประเทศ ทีมเพื่อไทย จึงขอชวนคนไทยมาร่วมกันเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศ “เป็นวาระแห่งชาติ” ด้วยกัน

● ชี้สรรหา ส.ว. อาจไม่ชอบด้วยธรรมาภิบาล

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณี โอลิว เปิดเผยแพร่ชื่อคณะกรรมการสรรหาสมาชิกวุฒิสภา 250 คน ตามรัฐธรรมนูญ 2560 ว่า รายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. ทั้ง 10 คนที่เปิดออกมา น่าจะมีปัญหาดำเนินการไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติของกรรมการสรรหา ส.ว. สำหรับให้ คสช.พิจารณาแต่งตั้งว่า มีความรู้ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่พอย้อนกลับไปดูรายชื่อกรรมการที่เปิดเผยออกมา พบว่า กรรมการทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดโดยตรงกับ คสช. ทั้งบุคคลหลายรายที่ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว. ก็มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกรรมการสรรหา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาตามรายชื่อดังกล่าวอาจกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ มาตรา 269 (1) ประเด็นไม่เป็นกลางทางการเมืองอย่างชัดเจน การที่กรรมการสรรหามีส่วนสรรหาตัวเองหรือพวกพ้องที่เป็นกรรมการสรรหาด้วยกัน ถือเป็นการกระทำขัดกันซึ่งผลประโยชน์ ขัดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมอย่างร้ายแรงเมื่อทุกอย่างไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้น ผลลัพธ์จึงเสียหายไปทั้งหมด ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ และเครือข่าย รัฐบาลจะอายุถึงที่มากที่สุดไม่สง่างามของตัวเองและพวกพ้องหรือไม่

“ตอนมี ส.ว.เลือกตั้ง คนพวกนี้ทำลายเครดิตสารพัด โจมตีว่าเป็นสภาผีเมีย ทั้งที่เสนอตัวให้ประชาชนเลือก ถ้าประชาชนไม่เลือกก็ไม่ได้เป็น แต่ ส.ว.ชุดนี้ซึ่งเอง กินเอง ตบเอง ตั้งพวกพ้อง ญาติพี่น้อง เข้ามาหน้าตาเฉย เพื่อหนุน พล.อ.ประยุทธ์ให้สับทอนอำนาจ 249 เสียง จาก 250 เสียง จะไม่ให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความถูกต้องของการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญได้อย่างไร” นายอนุสรณ์กล่าว

● พท.ได้ “แรมโบ้” ปลุกผีขัดแย้ง

โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีนาย

ร้องนั้นเพราะทุจริตแล้วไปร้อง แต่เขาจะร้อง ทำนองประมาณปรามการทุจริต ซึ่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้นต้องพิจารณากันอีกครั้ง

“ส.ส.ทั้ง 2 คนนี้ร้องตั้งแต่ก่อนที่จะมีสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ด้วยซ้ำไป ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับพรรคประชาธิปัตย์หรือใคร ไปยุยงให้ก่อเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็น ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน อย่าไปกล่าวหาว่าผมอยู่ในสภาแล้วไปยุโครมา ซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน ขอให้ทราบเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง อย่าเข้าใจผิด” นายชวนกล่าว

เมื่อถามว่านายจรินทร์ได้มาปรึกษาเกี่ยวกับการปรับคณะรัฐมนตรีหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ไม่มี น่าจะสื่อกันไปเองมากกว่า ก็ไม่ทราบ เรื่องทั้งหมดฟังมาจากข่าวเหมือนกัน ก็ต้องเอาใจช่วยพวกที่ยังอยู่ คนไปก็โอเค คนที่มีคุณภาพแต่ออกไปเราก็ดูเสียตาย แต่ก็ต้องให้กำลังใจคนที่อยู่ พยายามให้ความเห็นใจกับคนที่อยู่ทุกคน เพราะเป็นสิ่งที่เราก็คเคยเจอกันมา

● บิ๊กแดงยันธนาธรผ่านเกณฑ์ทหาร

พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) กล่าวถึงกรณีที่มีกระแสข่าวว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ใช้เอกสาร สด.9 ปลอม แต่นายธนาธรโพสต์เฟซบุ๊กยืนยันว่าไปจับใบดำใบแดงด้วยตนเองนั้นว่า กองทัพบกได้มีการตรวจสอบเอกสารการเกณฑ์ทหารของนายธนาธรแล้ว ยืนยันนายธนาธรเข้ารับการตรวจเลือดผ่าน กระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่าง ทั้งนี้กองทัพบกไม่ใช่คู่ขัดแย้งกับนักการเมืองที่มีข่าวออกมาเช่น เรายืนยันได้เลยว่าข่าวนั้นไม่เป็นความจริง เพราะนายธนาธรผ่านขั้นตอนถูกต้องตามกฎหมายทุกขั้นตอน

ด้าน พ.อ.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก กล่าวว่า เอกสารแบบ สด.9 ที่ถูกนำเสนอด้วยนั้นเป็นเพียงหลักฐานในการขึ้นทะเบียนทหารกองเกินเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับการผ่านหรือไม่ผ่านการตรวจเลือกทหาร ทั้งนี้การตรวจเลือกทหารต้องยึดถือเอกสารใบสด.43 เป็นหลัก เรื่องนี้ขอตั้งข้อสังเกตว่า อาจมีผู้ไม่หวังดีดำเนินการเรื่องดังกล่าวขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์แอบแฝงหวังให้เกิดความไม่ไว้วางใจหรือมุ่งสร้างให้เกิดความขัดแย้งขึ้นในทางการเมือง และทำให้สังคมสับสน



ปชป.ประชุมส.ส.
'หย่าศึกภายใน'
> 16

'จรินทร์'ปัดขัดแย้ง'พีระพันธุ์'-'เฉลิมชัย'โต้ข่าวจ่อวางมือ

ประชุมปชป.'หย่าศึกภายใน'

2พรรคติวเข้มตั้งกมธ.แก้รธน.
พท.จ้องซักฟอกคดี"ปารีณา"

กรุงเทพธุรกิจ ● ประชุมปชป.หย่าศึกรอยร้าวพรรค คัดโทษ4ส.ส.ห้ามโหวตสวนซ้ำอีก "จรินทร์" ปัดขัดแย้ง"พีระพันธุ์" ยันพร้อมตัดสินใจหากปรับครม. ด้าน "เฉลิมชัย" โต้ข่าวลือวางมือการเมือง แกนนนำ-ส.ส.ร่วมรับประทานอาหารกลางวันแบบชดเชย ขณะที่ "เพื่อไทย" ติวเข้มส.ส.อภิปรายญัตติแก้รธน.วันนี้ ขู่จ้องกลืนซักฟอกคดี"ปารีณา" ความเคลื่อนไหวพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) หลังเกิดแรงกระเพื่อมภายในพรรค จากกรณีมีส.ส.ลงมติสวนมติพรรค ซึ่งล่าสุดมีรายงานว่านายอลงกรณ์ พลบุตร รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้ส่งข้อความในไลน์กลุ่มว่าพรรคจะต้องมีมาตรการลงโทษทางวินัยต่อส.ส.ที่ไม่ทำตามมติพรรคจนมีการตอบโต้กันไปมา นอกจากนี้ยังมีกรณีการลาออกของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ ที่ลาออกจากการเป็นสมาชิกพรรค

ประชาธิปัตย์ (ปชป.)

ล่าสุดยังมีกระแสข่าวออกมาอีกระลอกว่า นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ในฐานะเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์(ปชป.) อาจตัดสินใจวางมือทางการเมือง เนื่องจากปัญหาด้านสุขภาพ รวมถึงปัญหาภายในพรรค และการทำงานของ 4 รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรที่มาจาก 4 พรรคการเมือง จนมีการคาดการณ์ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหมจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี(ครม.)ต้นปีหน้าหรืออย่างช้าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเฉพาะ ครม.เศรษฐกิจ

วานนี้(10ธ.ค.)นายเฉลิมชัย ออกมาปฏิเสธกระแสข่าวดังกล่าว โดยยืนยันว่าไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดยังคงตั้งใจทำงานในตำแหน่งรมว.เกษตรฯเพื่อแก้ไขปัญหาและส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้สูงขึ้น สำหรับที่มีการระบุว่าการยกเลิกสารเคมีทางการเกษตร 3 ชนิดเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เครียดนั้น ตนตั้งใจที่จะช่วยเหลือเกษตรกร

อ่านต่อหน้า | 13

▶ ต่อจากหน้า 16
ประชุม

ไม่ให้ได้รับผลกระทบจากต้นทุนที่สูงขึ้นและให้ประชาชนทั้งประเทศได้บริโภคผลผลิตทางการเกษตรที่ปลอดภัยไม่เคຍข้อ

ขณะนี้เตรียมประชุมคณะกรรมการนโยบายการจัดการสารเคมีแห่งชาติที่นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งขึ้นโดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน โดยพร้อมจะดำเนินการตามบัญชาของนายกรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกภาคส่วน

"จรินทร์"ปัดรอยร้าวปชป.

นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคปชป.ให้สัมภาษณ์ในช่วงเข้าก่อนการประชุมพรรคถึงการลาออกของนายพีระพันธุ์ ว่า ตนได้คุยกับนายพีระพันธุ์ ผ่านทางโทรศัพท์ช่วงเวลาที่สั้นๆ โดยนายพีระพันธุ์ระบุว่า การลาออกดังกล่าว ด้วยเหตุผลส่วนตัว และแจ้งว่าการทำงานร่วม



ลยบข่าว : นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ร่วมรับประทานอาหารกับกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกส.ส.พรรคกว่า 50 คน หลังจากที่ยกก่อนหน้ามีกระแสข่าวว่านายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค เตรียมประกาศวางมือทางการเมืองที่ร้านอาหารที่เฮาส์ พระราม6 วานนี้ (10 ธ.ค.)

กับตบฐานะหัวหน้าพรรคไม่มีปัญหาใดๆ และยังให้ความเคารพทั้งนี้ตนได้กล่าวอวยพรให้โชคดี ทั้งนี้ยืนยันว่าการทำงานที่ผ่านมาเข้าใจกันดีไม่มีปัญหา

ตนยืนยันว่าพรรคมีคนออกและคนเข้าเป็นเรื่องปกติไม่ใช่เฉพาะกรณีของนายพีระพันธ์เท่านั้นส่วนที่มีกระแสข่าวว่านายพีระพันธ์ ลาออกจากพรรคเพื่อเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีขอให้สอบถามข้อเท็จจริงจากนายพีระพันธ์ **พร้อมตัดสินใจปมปรับกรม.**

ขณะที่การการปรับกรม. ในสัดส่วนของพรรค ไม่มีปัญหา ตนพร้อมตัดสินใจต่อทิศทางที่เกิดขึ้น ทั้งนี้การตัดสินใจปรับกรม. นั้นขึ้นอยู่กับนายกฯ และแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลอย่างไรก็ดีไม่ขอตอบว่าเมื่อปรับกรม. แล้วจะทำให้เสถียรภาพของรัฐบาลเป็นอย่างไรเพราะเป็นประเด็นที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง ส่วนที่หลายฝ่ายประเมินถึงเหตุผลว่าการปรับกรม. รอบนี้มาจากสาเหตุที่ส.ส.ของพรรคลงมติสวนทางกับมติของวิปรัฐบาลนั้น ตนไม่ทราบ

นายจรินทร์ ยังกล่าวยืนยันต่อการสนับสนุนสภาฯ ให้ตั้งกมธ.วิสามัญ พิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ตามที่เคยระบุไว้และเป็นเงื่อนไขสำคัญต่อการเข้าร่วมรัฐบาลโดยในส่วนของพรรคขัดแล้วว่าจะ

แก้ไขหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการสะเดาะकुญแจ หากไม่แก้ไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะทำได้ **ปชป.ติวเข้มส.ส.สกัดโหวตสวน**

วันเดียวกันพรรคได้เรียกประชุมส.ส. เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับญัตติตั้งคณะกรรมการธิการ(กมธ.)เพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญที่จะมีการพิจารณาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร วันนี้ (11 ธ.ค.) เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านมา ขณะเดียวกัน ที่ประชุมจะหารือและพูดถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของพรรคกับรัฐบาลในทุกมิติ รวมถึงปัญหาของส.ส.ทั้ง 4 คนที่มีการโหวตสวนมติของพรรค โดยนายจรินทร์ ได้สั่งให้ทำบันทึกโดยมอบให้นายเฉลิมชัย พิจารณาดำเนินการ ซึ่งเบื้องต้นนายเฉลิมชัยได้พูดคุยและทำความเข้าใจกับทั้ง4คนแล้ว โดยหลังจากนี้จะต้องทำตามมติของพรรค

"บัญญัติ"คุมที่มอภิปรายแก้รธน.

ด้านนายราเมศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ แถลงผลการประชุมสส. พรรคประชาธิปัตย์ ว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยถึงการเตรียมการกำหนดตัวบุคคลที่จะอภิปรายในญัตติตั้งกมธ.พิจารณาการศึกษาแนวทางการ

แก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยมีนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นำทีมอภิปรายร่วมกับ สส. อีกหลายคน โดยพรรคฯ สนับสนุนกมธ.ชุดดังกล่าว ซึ่งมีความชัดเจนตั้งแต่ตอนร่วมรัฐบาล ส่วนรายละเอียดอื่นขณะนี้พรรคได้เตรียมรายละเอียดไว้ครบถ้วนแล้ว ส่วนตำแหน่งประธาน กมธ.วิสามัญชุดดังกล่าว เป็นเรื่องของที่ประชุมนัดแรกของคณะกรรมการธิการชุดดังกล่าวที่จะต้องไปเลือกกันตามข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุมพรรคปชป. นายจรินทร์ พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย ได้ร่วมรับประทานอาหารกับกรรมการบริหารพรรค ส.ส.รวมถึงอดีตแกนนำพรรคอาทิ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคที่ร้านอาหารที่เฮาส์ พระราม6 พร้อมพูดคุยถึงแนวทางในการทำงานของพรรค และการร่วมรัฐบาลและในสภาฯ เพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งถือเป็นอาการกระแสนายจ่อข่าวว่านายเฉลิมชัยที่ออกมาก่อนหน้านี้ **"วิษณุ"ซึบสภาเป็นเรื่องนายกฯ**

ด้านนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่พล.อ.ประยุทธ์ ออกมาระบุถึงการยุบสภาว่า นายกฯ ไม่เคย

พูดกับตน แต่หากมีการยุบสภาจะต้องมีการ
ทูลเกล้าฯก่อนส่วนที่มีข่าวว่านายกฯ พูดเรื่อง
ยุบสภานั้น อาจไม่ใช่เจตนา อาจเป็นการเปรย
หรือปรารภ ยืนยันว่าไม่เคยได้ยินขณะนั้น เรื่อง
การยุบสภา ไม่ใช่เรื่องครม. ไม่ต้องมีมติ ครม.
แต่เป็นเรื่องของนายกฯ ที่จะกราบบังคมทูลฯ
และลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ

ส่วนการแต่งตั้งกมธ.วิสามัญเพื่อศึกษา
ปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญหลัง
จากที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมติตั้งกมธ.
เสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถดำเนินการได้เลย
“สุวัจน์”หนุนปรับครม.แก้ปริมิน้ำ

เช่นเดียวกับนายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ
ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา กล่าวว่
ประเด็นการปรับครม. ต้องคำนึงถึงการ
ขับเคลื่อนนโยบายให้ประสบความสำเร็จและ
เสถียรภาพของรัฐบาล ทั้งนี้ยอมรับว่าการ
จัดตั้งรัฐบาลที่ผ่านมามีความลำบาก จากการ
แบ่งค่ายที่ชัดเจน และการจัดตั้งรัฐบาลนั้น
มีสภาพเสี่ยงที่ก้ำกึ่ง หรือเสี่ยงปริมิน้ำ ซึ่งมี
ผลกระทบต่อรัฐบาลในหลายด้าน ทั้งนี้การ
ปรับครม. หรือไม่เป็นดุลยพินิจของนายกฯ
ส่วนพรรคไม่มีข้อเสนอใด

อย่างไรก็ตามมองว่ารัฐบาลมีทางเลือก
คือถ้าปัจจุบันมีเสียง 253-254 เสียง ต้อง
ทำความเข้าใจกันเพื่อให้เกิดเอกภาพหาก
ควบคุมได้ เชื่อจะไม่มีปัญหาและหากเกิดกรณี
ที่เสียไหวดไม่ครบ มีความจำเป็นที่หาเสียง
มาเพิ่มจะด้วยวิธีการอะไรก็ตามแต่ที่อยู่ในกรอบ
ของรัฐธรรมนูญ การปรับครม.เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะเพิ่มเสียงให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและเพิ่ม
ความเชื่อมั่นในการทำงาน

พท.ติวเข้มส.ส.อภิปรายแก้รธน.

ขณะที่ความเคลื่อนไหวฝ่ายค้านที่พรรค
เพื่อไทย (พท.)มีการเรียกประชุมวิปพรรคโดย
นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคและประธาน
ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมายพรรคให้สัมภาษณ์ก่อน
เข้าประชุมว่า ในการประชุมสภาในวันที่ 11 ธ.ค.
ซึ่งจะมีการพิจารณาคดีการศึกษแก้ไขเพิ่มเติม
รัฐธรรมนูญ เชื่อว่าที่ประชุมสภาน่าจะตั้ง กมธ.
ดังกล่าวได้สำเร็จ ซึ่งในที่ประชุมสภาจะมีการ
อภิปรายเรื่องดังกล่าวกันหลายคน

ด้าน น.อ.อนุทิน ชาญวีรกูล เลขาธิการ
พรรค กล่าวว่า ในส่วนของญัตติตัวนการศึกษา
และแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นเป็นเรื่องที่ฝ่ายค้าน
ให้ความสำคัญ

ทั้งนี้จะมีการพูดคุยกับทั้งประธานสภา
และฝ่ายรัฐบาล เพื่อกำหนดกรอบระยะเวลา
ที่ใช้ในการอภิปราย ซึ่งน่าจะเป็นโอกาสสำคัญ
ที่จะได้พูดคุยถึงข้อผิดพลาดและบทพร่อง
หลังมีการบังคับใช้เป็นต้นมา ในเบื้องต้นได้
มีการหารือเฉพาะภายในพรรคฯ ส่วนข้อยุติ
ต้องหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านเสียก่อน
ปัดตั้ง“เฉลิม”คุมทีมชกฟอก

ส่วนที่มีรายงานข่าวว่า พรรคเพื่อไทย
เตรียมตั้ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นประธาน
คณะกรรมการเฉพาะกิจพรรคดูแลภารกิจ
ติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดย
เฉพาะการเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลนั้น เป็นการรายงานที่ไม่มีแหล่งข่าว ซึ่ง
ตนได้สอบถามหัวหน้าพรรคเพื่อไทย หัวหน้า
ก็บอกว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าว
รวมถึงผู้ใหญ่หลายคนภายในพรรคก็บอก
ว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้ ทั้งนี้ไม่ทราบ
ว่าผู้ปล่อยข่าวมีเจตนาเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบ
ระหว่างบุคคลสำคัญในพรรคเพื่อให้เกิด
ประเด็นขึ้นหรือไม่

ขณะนี้เรายังไม่ได้เดินไปถึงการยื่น
ญัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล ซึ่งผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเรื่องดังกล่าวของพรรคประธานวิป
ฝ่ายค้านให้ทำหน้าที่ประสานกับวิป 7 พรรค
ร่วมฝ่ายค้านและดำเนินการกำหนดกรอบ
แนวทางสำหรับเนื้อหาที่จะนำไปสู่การอภิปราย
จงกรฐินชกฟอกคดี“ปารีณา”

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานวิป
ฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า ตนติดตามกรณีที
น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ
อาศัยพื้นที่ป่าสงวนทำประโยชน์ ซึ่งตอนนี้อยู่
ถือเป็นความผิดของตัวบุคคลของ ส.ส. อยู่
แต่ถ้าผ่านไปสักระยะจะลามกลายเป็น
ความผิดของรัฐบาล เมื่อถึงตอนนั้นจะเป็น
หน้าที่ของฝ่ายค้านในการลงแ้และแน่นอน
ว่ารวมถึงผู้เกี่ยวข้องอื่นๆด้วย ซึ่งในขณะนี้ตน
และพรรคฯกำลังศึกษาข้อกฎหมายเพิ่มเติม
เพราะคดีนี้ต้องคำนึงถึงความรู้สึกของสังคม
และมาตรฐานในอนาคต

กกต.ได้รปมได้สวนเงินก้อนค.

สำหรับทำที่จากคณะกรรมการการเลือกตั้ง
(กกต.)ได้ออกเอกสารชี้แจงกรณี น.ส.พรณิการ์
วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ออกมาระบุว่า
กกต.พิจารณาการกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่
เป็นไปโดยมีช่องทางหรือมีไม่สั่ง

ทางการเมือง โดยยืนยันในประเด็น 1.การ
เสนอความเห็นในสำนวนเป็นไปตามขั้นตอน
ของระเบียบมีใช้การชี้ในสำนวนการสืบสวน
แต่อย่างไร

2.เมื่อวันที่ 25 ก.ย.2562 เลขานุการกกต.
ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่า กรณีดังกล่าวอยู่ในขั้น
ตอนของคณะกรรมการวินิจฉัยคำร้องและ
ปัญหาหรือข้อโต้แย้งเพื่อพิจารณาและมีความ
เห็นเสนอต่อคณะกรรมการกกต.ตามระเบียบ
ต่อไป 3.ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่
11 ต.ค.และวันที่ 23 ต.ค.2562 ประธานกกต.ได้
ระบุว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณา
ของคณะกรรมการซึ่งเป็นไปตามขั้นตอน
ของระเบียบและมีได้ มีการเร่งรัดแต่อย่างไร

4.ภายหลังจากที่คณะกรรมการวินิจฉัย
คำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ได้พิจารณา
และเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการกกต.
แล้ว กกต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 18 พ.ย.12562 ให้
มีหมายเรียกขอเอกสารจากพรรคอนาคตใหม่
แต่พรรคได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วน
และขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยัง
ไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน และ 5 กกต.ได้มี
มติเมื่อวันอังคารที่ 26 พ.ย.2562 ให้หมายเรียก
เอกสารที่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่จัดส่งอีก
ครั้ง โดยให้จัดส่งภายในวันที่ 2 ธ.ค.62 หาก
ไม่จัดส่ง ถือว่าพรรคอนาคตใหม่ ไม่ตั้งใจ
ที่จะส่งเอกสารตามที่กกต.ร้องขอ ดังนั้น การ
ดำเนินการของกกต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว
เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ทุกขั้นตอนไม่ได้มีเหตุขงใจทางการเมือง
แต่อย่างไร

เกษตรสหรัฐมั่นใจ 'ทรัมป์' ไม่เก็บภาษีจีนเพิ่ม15ธ.ค.

สินค้าที่ได้รับผลกระทบ จากมาตรการภาษีล่าสุด คือของเล่น-สมาร์ทโฟน

กรุงเทพธุรกิจ ● **รวม.กระทรวงเกษตร** สหรัฐมั่นใจ ประธานาธิบดีทรัมป์ ไม่ลงนาม คำสั่งเรียกเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนวงเงิน 1.60 แสนล้านดอลลาร์ วันที่ 15 ธ.ค.นี้ ขณะตลาดหุ้นสหรัฐ-เอเชีย ปรับตัวลง ท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน

นายซอนนี่ เพอร์ดู รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของสหรัฐ เปิดเผยว่า สหรัฐไม่มีแนวโน้มที่จะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นในอัตรา 15% จากสินค้าจีน วงเงิน 1.60 แสนล้านดอลลาร์ที่กำหนดไว้ในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ ซึ่งสินค้านำเข้าจากจีนที่สหรัฐกำหนดจะเก็บภาษีเพิ่มขึ้นรวมถึงของเล่น และสมาร์ทโฟน

นายเพอร์ดู ระบุว่า เขาไม่คิดว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ต้องการที่จะเก็บภาษีครั้งใหม่จากจีน แต่ก็ต้องมีความเคลื่อนไหวบางส่วนที่จะสนับสนุนไม่ให้ปธน.ทรัมป์ทำเช่นนั้น เช่น การที่จีนยกเว้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองและเนื้อหมูบางส่วนจากสหรัฐ ก็ถือเป็นการส่งสัญญาณเชิงบวกจากจีน ซึ่งหนึ่งในประเด็นที่สหรัฐและจีนกำลังพยายามเจรจาต่อรองกันนั้น ได้แก่ การบังคับใช้สัญญาที่ทั้ง 2 ฝ่ายได้ตกลงกันไว้

อย่างไรก็ตาม ความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ทำให้ตลาดหุ้นสหรัฐและเอเชีย พร้อมใจกันปรับตัวร่วงลง เริ่มจากดัชนีเซี่ยงไฮ้

คอมโพสิต ตลาดหุ้นจีนปิดขยับขึ้นเล็กน้อย ขณะที่นักลงทุนยังคงจับตาความคืบหน้าในการเจรจาการค้าระหว่างจีนและสหรัฐ ก่อนหน้าที่จะถึงกำหนดเส้นตายที่สหรัฐจะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนในวันที่ 15 ธ.ค.นี้

ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดบวก 2.84 จุด หรือ 0.10% และที่ 2,917.32 จุด

นอกจากนี้ สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (เอ็นบีเอส) รายงานว่า ดัชนีราคาผู้บริโภค (ซีพีไอ) ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อที่สำคัญปรับตัวขึ้น 4.5% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี ขณะที่ดัชนีราคาผู้ผลิต (พีพีไอ) ซึ่งเป็นมาตรวัดต้นทุนสินค้าที่หน้าประตูโรงงาน ลดลง 1.4% ในเดือนพ.ย. เมื่อเทียบเป็นรายปี

ส่วนดัชนีนิวกีอี ตลาดหุ้นโตเกียวปิดลบ เนื่องจากนักลงทุนชะลอการซื้อขายหุ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนเกี่ยวกับแนวโน้มนโยบายการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน ขณะที่ไกล์ถึงกำหนดเส้นตายที่สหรัฐจะเก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้นจากสินค้าจีนในวันที่ 15 ธ.ค.นี้ โดยดัชนีนิวกีอีปิดลบ 20.51 จุด หรือ 0.09% และที่ระดับ 23,410.19 จุด

หุ้นที่ปรับตัวลงในวันนี้ นำโดยกลุ่มพลังงานไฟฟ้าและก๊าซ รวมถึงกลุ่มเยื่อกระดาษและกระดาษ ขณะที่หุ้นที่ปรับตัวขึ้นในวันนี้ นำโดยกลุ่มเบ็ดเตล็ดและกลุ่มเวชภัณฑ์

ด้านดัชนีดาวโจนส์ ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดตลาดวันจันทร์ (9 ธ.ค.) ปิดที่ 27,909.60 จุด ลดลง 105.46 จุด หรือ -0.38% ดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดที่ 3,135.96 จุด ลดลง 9.95 จุด หรือ -0.32% และดัชนีแนสแด็ก ปิดที่ 8,621.83 จุด ลดลง 34.70 จุด

หรือ -0.40% ทั้งนี้ หุ้น 8 ใน 11 กลุ่มของดัชนีเอสแอนด์พี 500 ปิดลบ โดยหุ้นกลุ่มเทคโนโลยี และกลุ่ม เฮลท์แคร์ ร่วงลงมากที่สุด หุ้นแอปเปิล ลบ 1.40% เพราะถูกกดดันจากความกังวลเกี่ยวกับการค้าสหรัฐ-จีน หุ้นเมอร์ค ปรับตัวลง 0.15% หลังเมอร์คเปิดเผยว่าจะซื้อกิจการบริษัทพัฒนาการรักษาโรคมะเร็ง เป็นเงิน 2.7 พันล้านดอลลาร์

หุ้น 3M ลดลง 0.96% หลังซีดีกรุ๊ปปรับลดคำแนะนำลงทุนหุ้น 3M จาก "ซื้อ" เป็น "ลงทุนปานกลาง" และสำหรับข้อมูลเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐ ที่จะเปิดเผยในสัปดาห์นี้ได้แก่ การเปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภค (ซีพีไอ) ในวันที่ 15 ธ.ค. และยอดค้าปลีกในวันศุกร์

ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐเปิดเผยว่า สหรัฐไกล์บรรลุรายละเอียดข้อตกลงการเจรจาการค้าเฟสแรกกับจีน หลังจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทั้งสองพูดคุยกันทางโทรศัพท์ แต่ทรัมป์ยังคงย้ำชัดว่าจะเดินหน้าขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในวันที่ 15 ธ.ค. ต่อไป หากการเจรจาไม่มีความคืบหน้า

แต่ดูเหมือนสถานการณ์จะพลิกกลับอีกครั้ง เมื่อทรัมป์ ให้สัมภาษณ์สื่อ ระหว่างการประชุมสุดยอดผู้นำองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (นาโต้) ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. ที่ผ่านมาว่า ยังไม่มีการกำหนดจุดสิ้นสุดสำหรับสงครามการค้าที่ยืดเยื้อมายาวนานถึง 16 เดือน อีกทั้งการลงนามในข้อตกลงการค้าเฟสแรกอาจยืดเยื้อออกไปถึงช่วงหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเดือนพ.ย. ปี 2563

หนค.จัดปมทบ. ตอบโต้! ปล่อยก 1.2 พันล.

บ.บิกทหาร-ไว้คอกเบี้ย

กกด.แจง'ใบสั่ง'พัลวัน!

กกด.โต้พัลวันตั้งธงฟัน "ธนาธร-กก. บห.-ยุบอนาคตใหม่" อ้าง "จรุงวิทย์" ชง ความเห็นตามขั้นตอน บัด ★ มีต่อหน้า 11

อนค.จัดปม ทบ. ☆ ต่อจากหน้า 1
ไม่มีเหตุจูงใจเร่งเชือด "พงศกร" ส่วนหมัดเงินกู้
พรรค ถูกต้องหลักฐานชัดเจนตรวจสอบได้ ผิดกับ ทบ.
ปล่อยก 1.2 พันล้านบาทปลดคอกเบี้ยให้บ.บิกทหาร
น่าสงสัยกว่า อิมระวังเจอฟ้องกลับ ม.157 "ซูศักดิ์"
มั่นใจ "ธนิ" ไม่ขาดคุณสมบัติคำพิพากษาศาล
ชี้ขาดคดีที่ย โสธรรมาหักล้าง ปชป.ป่วนไม่จบปล่อย
ข่าวสื่อ "เฉลิมชัย" ถอดใจจาวมื่อ "เสียต่อ" สวนข่าวเท็จ
ลุยสู้ใจเกินร้อย "จุงรินทร์" ขุดอดีตขุดจัดแถว ส.ส.
โหวตสวนถูกเขียนพรรคร่วมฯ ฝ่ายค้านขอ 12
ชั่วโมงถกตั้ง กมธ.ศึกษาแก้ ธธน. "สุทิน" แย้ม
ลากปมที่ดิน "ปารีณา" ขึ้นเขียงซักฟอก โอ้มี
สตอร์เรื่องใหญ่"โลงแสด" "อนุศิษฐ์" เชื่อไม่มี ส.ส.
ปั้นใจย้ายขั้ว "ธนาธร" ลุยบึงพลาญชัยวังเพื่อ
ประชาธิปไตย โดนปรับ 200 ล้านลูกหลานต้องไม่
เจอรัฐประหารอีก

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)
ต้องเร่งชี้แจงข้อครหาตั้งธงฟันคดีเพื่อยุบพรรค
อนาคตใหม่ ก่อนวันพิจารณาตัดสินคดีเงินกู้หัวหน้า
พรรคอนาคตใหม่ โดยกกต.ออกเอกสารข่าวยืนยัน
ไม่มีมูลเหตุจูงใจทางการเมืองเร่งรัดคดี ด้าน พล.ท.
พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่

ระบุเงินกู้ของพรรคอนาคตใหม่ทำถูกต้องมีหลักฐาน
ชัดเจน ขณะที่การปล่อยเงินกู้ของกองทัพบก 1.2
พันล้านบาทมีข้อน่าสงสัยมากกว่า

กกต.โต้ข่าว "จรุงวิทย์" แ่่งความเห็น
เมื่อวันที่ 10 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน
กกต.ได้ออกเอกสารเผยแพร่ว่ากรณีการพิจารณา
การกู้ยืมเงินของพรรคอนาคตใหม่ หลังจาก ที่ น.ส.
พรรณีการ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ได้แถลงข่าว
เมื่อวันที่ 9 ธ.ค. ระบุว่า กกต.มีธงทางการเมือง หรือ
มีใบสั่งทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความ
เห็นของบุคลากรระดับสูงของสำนักงาน กกต. ได้ชี้ว่า
ในสำนวนที่นายธนาธร จรุงเรืองกิจ หัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ ปล่อยเงินกู้ให้กับพรรคเป็นการกระทำ
ความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
พรรคการเมือง โดยมีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.
แต่ กกต.มาเรียกพยานหลักฐานในเดือน ธ.ค.เรื่องนี้
สำนักงาน กกต.ชี้แจงว่าตามระเบียบ กกต.ว่าด้วย
การสืบสวนการไต่สวนและวินิจฉัยชี้ขาด กกต.ต้อง
มีความเห็นในสำนวนสืบสวน เพื่อเสนอความเห็นต่อ
กกต. กรณีนี้เลขาธิการ กกต. ได้มีความเห็นเมื่อ
วันที่ 20 ก.ย. ตามที่ปรากฏเป็นข่าว โดยการแสดง

ความเห็นในสำนวนเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ
มิใช่การชี้ในสำนวนสืบสวนรวมถึงเมื่อวันที่ 25 ก.ย.
เลขาธิการ กกต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่ากรณีพรรค
อนาคตใหม่กู้ยืมเงินยังอยู่ในขั้นตอนของอนุกรรมการ
วินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งเพื่อพิจารณา
และมีความเห็นเสนอต่อ กกต.ตามระเบียบต่อไป
ปิดไม่มีเหตุจูงใจทางการเมืองเร่งคดี
เอกสารข่าว กกต.ระบุว่า ขณะเดียวกัน
ยังรวมถึงการให้สัมภาษณ์ของประธาน กกต.ทั้งเมื่อ
วันที่ 11 ธ.ค.และ 23 ธ.ค. โดยระบุว่า เรื่องดังกล่าว
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัย
คำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้งมิได้มีการเร่งรัด
และในวันที่ 18 พ.ย. กกต.ยังมีมติให้หมายเรียกขอ
เอกสารจากพรรคอนาคตใหม่ แต่พรรคอนาคตใหม่
ได้จัดส่งที่ขอให้บางส่วน และขอขยายเวลาส่งที่
ยังไม่ได้จัดส่งไปอีก 120 วัน แต่วันที่ 26 พ.ย.
กกต.มีมติอีกครั้งให้หมายเรียกขอเอกสารที่พรรค
อนาคตใหม่ ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้งในวันที่ 2 ธ.ค.
แต่พรรคอนาคตใหม่ยังไม่ได้ส่งเอกสารภายในเวลา
กำหนด จึงถือว่าไม่ตั้งใจจะมีการพิจารณาเอกสาร
เท่าที่มีอยู่ ดังนั้นการดำเนินการของ กกต.เกี่ยวกับ
กรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้เกี่ยวข้องตาม
ควรแก่กรณี ซึ่งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ
เรื่องนี้ตามลำดับ มิได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 ก.ย.
ตามที่มีการกล่าวอ้างและไม่ได้อ้างถึงเหตุจูงใจทางการเมือง
แต่อย่างใด

อนค.ยกเงินกู้ไม่น่าสงสัยเท่า ทบ.ปล่อยก

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรค
อนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณี กกต.เตรียมพิจารณาคดี
นายธนาธรให้พรรคกู้เงินในวันที่ 11 ธ.ค.ว่า ที่มี
รายงานข่าวว่าการกู้เงินของพรรคอาจเข้าข่ายนิรกรรม
อำพราง ตามว่า คำว่านิรกรรมอำพรางคือการได้
เงินมาโดยมิชอบ หรือมีแหล่งที่มาโดยมิชอบ แต่
การกู้เงินของพรรคอนาคตใหม่กับนายธนาธร เรา
มีหลักฐานการกู้เงินชัดเจนแล้วต้องใช้สันนิษฐานให้
ตามสัญญาที่ระบุเอาไว้ ส่วนความผิดตามมาตรา 62
ของพ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง
เกี่ยวกับรายได้ของพรรคการเมือง กรณีนี้ไม่มี
การระบุข้อห้ามไม่ให้พรรคการเมืองกู้เงิน ตามหลัก
กฎหมายถ้าไม่มีข้อห้ามถือว่าทำได้ เรื่องการกู้เงิน
ของพรรคอนาคตใหม่ถือว่าชัดเจนและมีหลักฐาน
ครบสามารถตรวจสอบได้ ไม่มีอะไรน่าวิพากษ์ ผิดกับ
กรณีที่กองทัพบกได้อนุมัติปล่อยเงินกู้ 1,200 ล้าน
บาท โดยไม่คิดดอกเบี้ยให้แก่บริษัท RTA Enter-
tainment จำกัด ที่กองทัพบกถือหุ้นอยู่ 50%
และอีก 50% ถือหุ้นโดยนายทหารชั้นผู้ใหญ่ ทั้งที่



◀ **ใส่หูเห่า**
กลุ่มประชาชนชาวปทุมธานี มีนายสมชาติ นาคบรรจง เป็นแกนนำพากันเผาพริกเผาเกลือ ขับไล่และเรียกร้องให้ "ก้อย" พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี เขต5 พรรคเพื่อไทย ลาออกจาก ส.ส. หลังไม่ยอมมวอลีกเอาต์ ตามมติฝ่ายค้าน.

บริษัทนี้มีทุนจดทะเบียนเพียง 10 ล้านบาท ตรงนี้น่าสงสัยและน่าตรวจสอบกว่ากรณีของเราเยอะ

ชู กกต.มีพิธีธรวังเจอฟอง ม.157

พล.ท.พงศกรกล่าวอีกว่า ส่วนกรณีเอกสารหลุดจาก กกต.ถึงแนวทางการดำเนินการอาจให้ยุบพรรคอนาคตใหม่และตัดสิทธิทางการเมืองกรรมการบริหารพรรค ตนคิดว่า กกต.ควรทำอะไรให้ตรงไปตรงมาและชี้แจงกรณีนี้ให้กระจ่าง ตอนนี้อยู่หลักฐานในคดีนี้ไม่ครบและยังไม่ได้สืบพยานเลย แต่กลับมีเอกสารและข่าวหลุดออกมาแล้ว แบบนี้ทำให้คนสงสัยว่า กกต.มีธงในการตัดสินคดีหรือไม่ที่น่ามา กกต.เรียกหลักฐานมาหลายอย่าง แต่ส่วนใหญ่ไม่เกี่ยวกับคดีการกู้เงินเลย ตนขอแนะนำให้ กกต.ดำเนินการตามขั้นตอนแบบตรงไปตรงมา หากทำอะไรโดยที่ไม่สนใจขั้นตอน หลักฐานและการสืบพยาน ใช้แต่อำนาจที่มีทางเราขอสงวนสิทธิที่จะฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157 ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ "ชูศักดิ์" มั่นใจ "ธนิช" ไม่ขาดคุณสมบัติ

อีกเรื่อง ที่พรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะพิจารณาคณะมนตรี นายธนิช มาสีพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 พรรคเพื่อไทย ขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกตั้งหรือไม่ เนื่องจากเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อในการเลือกตั้งที่ผ่านมาว่า กกต.เขต 7 ขอนแก่น ให้การรับรองคุณสมบัติของนายธนิชแล้วแต่มีคนร้องเข้ามา กกต.จึงพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 6 ธ.ค. พร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ห้ามผู้สมัครไปสมัครในเขตอื่นพร้อมกันรวมไปถึงระบบบัญชีรายชื่อ ป้องกัน

ไม่ให้ผู้สมัครจับปลาหลายมือ แต่บังคับใช้กับการเลือกตั้งทั่วไปเท่านั้น เชื่อว่าไม่น่ามีปัญหา

ยกคำพิพากษาศาลกรณีโยธธรรักษ์ถักถ้าง

นายชูศักดิ์กล่าวอีกว่า การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อม บัญชีรายชื่อถูกล้างไปแล้ว พรรคเพื่อไทยไม่ได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อสักคน จะให้ข้อห้ามนี้กับคนถึง 4 ปี โดยทำอะไรไม่ได้เลยตามว่าเป็นธรรมหรือไม่ นายธนิชเกรงว่าจะมีปัญหาเรื่องเรียน จึงได้ยื่นลาออกจากระบบบัญชีรายชื่อของพรรคไปก่อนหน้านี้แล้ว คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา และนายธนิชเองได้ยื่นหลักฐานทั้งหมดให้ กกต.กลางไปแล้ว ในอดีตเคยมีกรณีเช่นนี้ที่ จ.ย. โสธร ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ไปสมัครเป็นนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดฝ่ายตรงข้ามร้อง กกต. แต่ศาลพิจารณาว່าดอนออกจากระบบบัญชีรายชื่อแต่ถูกห้ามลงสมัครในระบบเขต ดังนั้น กรณีนี้คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหา

"อนุศิษฐ์" ตอกทำหนังสือถาม กกต.แล้ว

ที่พรรคเพื่อไทย น.อ.อนุศิษฐ์ นาคกรทรรพ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวกรณี กกต.จะพิจารณาคณะมนตรี นายธนิช มาสีพิทักษ์ ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น พรรคเพื่อไทยว่า คณะกรรมการสรรหาผู้สมัครของพรรคดำเนินการอย่างรอบคอบ ทำหนังสือสอบถามไปยัง กกต. และเทียบเคียงกรณีต่างๆ ประกอบกับข้อเท็จจริงเห็นว่าไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ที่สำคัญคือ กกต.พิจารณาหลักฐาน และรับรองการลงสมัครของนายธนิชแล้ว หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กกต.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ โปร่งใสและเป็นธรรม เชื่อมั่นว่านายธนิชมีคุณสมบัติ

"ธรรมนัส" ให้สาบานเลือก "สมศักดิ์"

ที่หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ร.มช.เกษตรและสหกรณ์ ประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือ พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) นายเอกราช ข่างเหลา ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสานตอนบน พร้อม ส.ส.พรรคลงพื้นที่หาเสียงให้กับนายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 โดย ร.อ.ธรรมนัสได้กล่าวปราศรัยชวนประชาชนเต็มน้ำสาบานเพื่อยืนยันจะให้การสนับสนุน พปชร. พร้อมกล่าวว่า ตนลงพื้นที่ภาคอีสานมากที่สุด เป็นรัฐมนตรีจากลูกชาวนาเข้าถึงเข้าใจทุกปัญหาทุกความต้องการ ถ้าอยากเห็นความเปลี่ยนแปลงต้องเลือกผู้สมัครของพรรครัฐบาลจะมาช่วยแก้ปัญหาโดยเฉพาะความเป็นอยู่รอบคอบรอบด้าน มั่นใจนายสมศักดิ์จะคว้าเก้าอี้ ส.ส.สำเร็จเต็มเสียงของรัฐบาลให้ครบ 255 เสียงอย่างแน่นอน

"ชวน" นำสมาชิกสภาวางพานพุ่ม

เมื่อเวลา 08.30 น. ที่รัฐสภา นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา ส.ส. ข้าราชการรัฐสภา วุฒิสภา ตัวแทนสถาบันพระปกเกล้าและผู้แทนพรรค อาทิ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ ร.มว. พาณิชย์และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา นายนิกร จำนง ผ.พรรคชาติไทยพัฒนา วางพานประดับพุ่มดอกไม้ถวายบังคมพระรูปต้นแบบพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉลองวันพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้พระราชทานรัฐธรรมนูญให้กับปวงชนชาวไทย "สุกัญ" เชื่อถกยุติคดีแก้ รธน. ไร้ปัญหา

นายสุภชัย โภธิสุข รองประธานสภาคนที่สอง กล่าวถึงการประชุมสภาวันที่ ๖ ธ.ค. เพื่อพิจารณาญัตติด่วนให้ตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า จะไม่มีปัญหาหรือมีประเด็นต้องวิตก การควบคุมต้องยึดข้อบังคับการประชุมสภาเป็นหลัก จะมี ส.ส.อภิปรายจำนวนมาก หากวันที่ ๖ ธ.ค. อภิปรายไม่เสร็จจะต่อในการประชุมครั้งถัดไป อาจเชิญ ส.ส.ผู้เสนอญัตติทั้ง 6 ญัตติมาพูดคุยกันก่อน ส่วน พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ที่ถูกออกหมายจับ ยังมีสถานะเป็น ส.ส. จะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ ตนไม่ทราบหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่า สถานะของ พ.ต.ท.ไวพจน์ คือนักโทษไม่เหมาะสมจะมาร่วมประชุมสภา ขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคล

“วิญญู” บอกส่ง 18 มงกุฎไปแทนหุนมาน

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิญญู เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงการแต่งตั้งคณะ กมธ. วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า หลังจากการประชุมสภาเมื่อคืนตั้ง กมธ. เรียบร้อยแล้วดำเนินการได้เลย เมื่อถามว่าก่อนหน้านี้มองกันว่ารัฐบาลไม่จริงใจ ไม่ส่งคนระดับบิ๊กเข้าไป นายวิญญูกล่าวว่า ถ้าส่งคนแบบบิกๆ ไป สื่อจะไปมองอีกแบบหนึ่ง อาจมองว่าส่งคนไปห้าห้า โจมรันพันดู สมมติส่งคน นายมีชัย ฤชุพันธุ์ นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ อย่างนี้ บิ๊กหรือไม่ แล้วเสียงวิจารณ์จะออกมาอย่างไร เริ่มต้นเขาก็ตั้งกันก่อนแล้วว่าไม่เอา นายบวรศักดิ์ นายวิญญู ฉะนั้นก็ไม่ส่งระดับหุนมาน แต่ส่งระดับ 18 มงกุฎไป เมื่อถามว่า ทำไมจึงเรียก กมธ. ว่าอยู่ในระดับ 18 มงกุฎ นายวิญญูกล่าวว่า “อ้าวลูกน้องของหุนมานเขาเรียก 18 มงกุฎ พวกคุณไม่รู้หรือ” เมื่อถามย้ำว่า 18 มงกุฎ ในความเข้าใจของคนทั่วไปคือไม่จริงจัง เหมือนโจร นายวิญญูกล่าวว่า ไม่ใช่ ในรวมเกียรติคำว่าระดับบิกคือ หุนมาน พาลี สุกรีพิชฌพูนท แต่ถ้าระดับอื่นเขาเรียกว่าเป็น 18 มงกุฎ เป็นลิง 18 ตัวสวมมงกุฎ

“เทพไท” ชี้ ปธ.กมธ.พิสูจน์ พปชร.จริงใจ

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ขอถือฤกษ์เอาวันรัฐธรรมนูญเป็นจุดเริ่มต้นการรณรงค์ศึกษา แก้ไขเปลี่ยนแปลง ให้รัฐธรรมนูญของไทยเป็นประชาธิปไตยตามมาตรฐานสากล ในวันที่ ๖ ธ.ค.จะเป็นวันพิจารณาญัตติตั้งคณะ กมธ. ศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมสภา ก่อนการประชุมนายชวน หลีกภัย ประธานสภา ได้เชิญผู้เสนอญัตติทุกคนเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือถึงแนวทาง ระยะเวลาอภิปรายของผู้เสนอญัตติ ตนจะอภิปรายต่อจากนายปิยนุตร แสงนกกุล ส.ส.บัญชี

รายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ผู้เสนอญัตติที่ 1 ตนจะนำเสนอ 3 ประเด็นคือ 1.จุดยืนพรรคประชาธิปัตย์ต่อรัฐธรรมนูญ 2560 2.ทำไมต้องมีเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเข้าร่วมรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา 3.ทำไมพรรคประชาธิปัตย์เสนอแก้ไขมาตรา 256 มาตราเดียว ส่วนตำแหน่งประธานคณะ กมธ. ชุดนี้ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นคนของพรรคพลังประชารัฐ ต้องจับตาว่าส่งใครมาเป็นประธาน จะบ่งบอกถึงเจตนาของพรรคพลังประชารัฐว่าจริงใจในการศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญมากน้อยแค่ไหน ต้องการให้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อ 12 สำเร็จหรือไม่

สัญญาผลดีตั้ง กมธ.ศึกษา รธน.ได้

พล.ท.พงศกร รอดชมภู รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงการประชุมสภาวันที่ ๖ ธ.ค. เพื่อพิจารณาญัตติด่วนให้ตั้งคณะ กมธ. วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า พรรคอนาคตใหม่ยังยืนยันจุดยืนของพรรคในการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ตามที่เราหาเสียงไว้ การตั้ง กมธ. ชุดนี้เพื่อศึกษาข้อดีข้อเสียของรัฐธรรมนูญอยากให้ทุกพรรคทุกฝ่ายมาร่วมกันช่วยศึกษาว่ามีส่วนไหนต้องแก้ไขบ้าง หากตรงไหนดีเราคงไว้แต่ส่วนไหนพบว่ามีปัญหาส่งผลกระทบและผลเสียเราควรแก้ไขให้ดีขึ้น ตอนนี้เราเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน เราควรว่ากันไปตามกติกาและขั้นตอนผู้มีอำนาจไม่ควรใช้อำนาจมาปิดกั้นหรือกดดัน จากที่ดูกระแสจากหลายพรรคมีสัญญาณที่ดี เชื่อว่าการตั้ง กมธ. ศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน จะไม่ซ้ำรอยกับการตั้ง กมธ. ศึกษาผลกระทบจากคำสั่ง คสช. และมาตรา 44 ที่ถูกโหวตล้ม

“ชูศักดิ์” ไม่มั่นใจรัฐบาลเอาด้วย

ที่พรรคเพื่อไทย นายชูศักดิ์ ศิรินิล รองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า วิปพรรคร่วมฝ่ายค้านหรือเตรียมพร้อมการประชุมสภาวันที่ ๖ ธ.ค. มีวาระสำคัญการพิจารณาญัตติศึกษาแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ พรรคต้องหารือกันเพื่อกำหนดท่าทีการอภิปรายและการตั้งคณะ กมธ. ในการประชุมสภาคงมีการอภิปรายเรื่องดังกล่าว เพราะแต่ละพรรคเตรียมผู้อภิปรายไว้หลายคน คาดว่าวันที่ ๖ ธ.ค. คงจะตั้ง กมธ. กันได้ เมื่อถามว่า มั่นใจในรัฐบาลต่อการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ นายชูศักดิ์ตอบว่าจะมั่นใจหรือไม่มั่นใจ คงพูดอะไรชัดเจนไม่ได้ แต่ดูจากท่าทีเหมือนกันบอกรักให้ศึกษา 80 วัน แต่จะจริงใจถึงขนาดต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่นั้นไม่มั่นใจ

ยัน พท.ไม่มีใครคิดปั่นใจพลิกข้อ

ต่อมา น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพร เลขานุการพรรคเพื่อไทย ให้สัมภาษณ์กระแสข่าวรัฐบาลเตรียม

ปรับ ครม. เบียดคนรัฐมนตรีจากพรรคประชาธิปัตย์เพื่อตั้ง ส.ส. ฝ่ายค้านมาสนับสนุนเพิ่มเติมสภาพรัฐบาลว่าการปรับ ครม. เป็นเรื่องปกติของการบริหารเหตุผลสำคัญเกี่ยวกับการทำงานขาดประสิทธิภาพของรัฐมนตรี เพื่อปรับให้การทำงานดีขึ้น แต่ข่าวที่ออกมาดูเหมือนจะปรับเปลี่ยนเพื่อความมั่นคงและเสถียรภาพของรัฐบาลมากกว่า ไม่รู้ว่าประชาชนได้ประโยชน์อย่างไร กระแสข่าวจะตั้ง ส.ส. พรรคเพื่อไทยบางส่วนไปร่วมรัฐบาลเชื่อเป็นแค่ข่าวปล่อยยิดิศรคิดพรรคเพื่อไทย ยืนยันว่าเรามีอุดมการณ์และจุดยืนเหมือนเดิม ไม่สนับสนุนการสืบทอดอำนาจ พล.อ. ประยุทธ์เป็นอันขาด ทราบไคที่ พล.อ. ประยุทธ์ และพวกพ้องยังเป็นแกนนำบริหารประเทศ พรรคเพื่อไทยคงไม่สามารถไปร่วมสังฆกรรมเพื่อสืบทอดอำนาจได้ เชื่อมั่นว่าสมาชิกทุกคนจะยึดมั่นแนวทางเดียวกับพรรคกรณีนายพีระพันธ์ุ สาสีรัฐวิภาลาออกจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ขอถ่วงพรรคอื่น แต่ในฐานะนักการเมืองเชื่อว่าทุกคนมีสิทธิตัดสินใจบนข้อมูลและอุดมการณ์ตัวเอง ไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีคนเข้าหรือออกจากพรรค ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับกระแสข่าวดังกล่าว

ทีมสอบจ่อเรียก 3 ส.ส.สวนมติแจ้ง

เมื่อถามถึงความแน่นอนพื้นในพรรคร่วมฝ่ายค้าน น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า มั่นใจในสมาชิกพรรคร่วมฝ่ายค้านทุกคน เชื่อว่าเราผ่านมาจนถึงจุดนี้ได้ทุกพรรคและสมาชิกทุกคนมีภูมิปัญญาต่ออำนาจและแรงจูงใจของฝ่ายตรงข้าม เป็นที่ประจักษ์อยู่แล้วเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะยืนหยัดทำงานตรวจสอบรัฐบาลเพื่อประชาชนอย่างเข้มแข็งต่อไปแน่นอน ส่วนการสอบสวน 3 ส.ส. ของพรรค ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคฝ่ายค้าน คณะกรรมการสอบสวนเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 9 ธ.ค. กำหนดกรอบแนวทางตรวจสอบอีกไม่นานจะเรียก ส.ส. ทั้ง 3 คนมาส่วนที่ประชาชนบางส่วนไม่พอใจถึงขนาดเผาทริค เผาเกลือแข่ง น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี เขต 5 พรรคเพื่อไทย สะท้อนว่าประชาชนสนใจ คนที่ลงคะแนนให้พรรคเพื่อไทย การลงคะแนนที่ไม่เป็นไปตามมติพรรคเพื่อไทย ผู้สนับสนุนจึงเกิดความไม่พอใจพรรคเพื่อไทยก็ให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการตรวจสอบ

บ็อยข่าวปล่อย “เฉลิม” คมข้อมูลชกฟลอก

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวพรรคเพื่อไทยเตรียมตั้ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจพรรคเพื่อไทย ดูแลภารกิจติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาล โดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจ น.อ.อนุดิษฐ์ กล่าวว่า ทราบไคที่เป็นข่าวออกมาได้สอบถามหัวหน้าพรรคบอกว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับผู้ใหญ่หลายคน

ภายในพรรคบอกว่ายังไม่ได้พูดถึง ข่าวจากแหล่งข่าวพิศุจน์ไม่ได้ ไม่ทราบผู้ปล่อยข่าวมีเจตนาเปรียบเทียบบุคคลสำคัญในพรรคให้เกิดประเด็นขึ้นมาหรือไม่ ร.ต.อ.เฉลิมเป็นบุคลากรสำคัญของพรรค มีความพร้อมทำหน้าที่สนับสนุนการทำงานของทุกคนในพรรค คณะกรรมการยุทธศาสตร์หรือคณะกรรมการบริหารพรรคเมื่อมีเรื่องใด ได้ยกหูโทรศัพท์หา ร.ต.อ.เฉลิม ขอคำปรึกษาได้รับความเมตตาและได้รับคำปรึกษาที่ตลอด

ฝ่ายค้านขอ 12 ชม.อภิปรายตั้ง กมธ.

นายสุทิน คลังแสง ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่าเรื่องนี้ต้องอภิปรายอย่างกว้างขวางต้องให้สมาชิกได้ใช้เวลาอภิปรายให้มากที่สุด เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ยังเห็นไม่ตรงกัน มีสัญญาณว่าประธานสภาฯ นัดประชุมกับเจ้าของญัตติทั้งหมดวันที่ 11 ธ.ค.น่าจะเชิญไปคุยเรื่องการบริหารจัดการเวลาต้องเรียนผ่านไปยังท่านเพื่อขออภิปรายอย่างครอบคลุมกว้างขวาง วันที่ 11 ธ.ค.น่าจะมีเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่น่าจะพอต้องข้ามไปอีก สัปดาห์

ลากปมที่ดิน "ปารีณา" ขึ้นเชียงซักชอก

นายสุทินกล่าวถึงท่าทีฝ่ายค้านต่อปัญหาที่ดินของ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ มีหลายคนถามกันมากว่าทำไมฝ่ายค้านไม่มีท่าที ไม่มีเอ็กชันเรื่องนี้ หรือมีอะไรอยู่เบื้องหลัง เรากำลังจับตาเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด

☆ มีต่อหน้า 13

หนค.จัดปม ทบ. ☆ ต่อจากหน้า 11

แต่ไม่พูดเพราะจะดูการทำงานของรัฐบาลว่าจะจบอย่างไร คำสั่งศาลรัฐธรรมนูญเป็นเรื่องชวนนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างยิ่ง วันนี้เห็นการทำงานของรัฐบาลหลายอย่างเป็นข้อสังเกตอย่าคิดว่าฝ่ายค้านเพิกเฉย แต่เราเฝ้ามองเฝ้าดูอยู่ ขอฝากสังคมด้วยว่าเราไม่ละทิ้ง เบื้องต้นความผิดอยู่ที่ ส.ส. แต่ถ้าเดินต่อไปอีกช่วงหนึ่งจะถูกถามมาเป็นความผิดของรัฐมนตรีกองรัฐบาลถึงตอนนั้นฝ่ายค้านต้องเอ็กชันและลงมติ

ลั่นต้องโดนทั้งยวง โอมีสตอรี่เรื่องใหญ่

เมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรฯกำกับดูแล ส.ป.ก.หรือไม่ที่ต้องถูกจับตาดู นายสุทินกล่าวว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องหลายคน ถ้าช่วยกันต้องโดนหลายคน ถ้าจะอุ้มกันก็ตีจะโดนกันไปทั้งทีม เรื่องนี้ทำงานเป็นคณะน่าจะโดนกันไปทั้งหมด จนถึงคนกำกับดูแลสูงสุด อยู่ที่ว่าเรื่องจบอย่างไรเราสนใจตรงนี้และดูสิลาไปก่อนเป็นเรื่องกระทบจิตใจชาวบ้านเขามองอยู่ ต้องตอบ

ให้ชัดเจนว่านี่ตอนนี้อยู่เกี่ยวข้องกับตอบได้ไม่ชัดเจนว่าทำไมคืนแล้วถึงจบ และเรื่องกฎหมายต้องดูให้ชัดเจนว่ากำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่ รัฐบาลควรทำที่สุดคือต้องคำนึงถึงความรู้สึกชาวบ้าน ต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ไม่เช่นนั้นต่อไปไม่ว่าใครก็เข้าไปรุกที่ได้ ทำมาหากิน 9-10 ปีพอได้กำไรพอจับได้แล้วก็คืนจบหรือ ควรรอภัยหรือไม่ในเมื่อมันเป็นเรื่องขนาดนี้ถ้าปล่อยไปแสดงว่าเราละเลยเรื่องที่หายใจระดับต้นคอรัฐบาลอยู่ แต่ยังมีอีกหลายเรื่อง เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก เทียบกันไม่ได้กับเรื่องใหญ่เพราะเรื่องใหญ่มีเป็นสตอรี่

อึดกระบวนกรกัก ส.ว.ขัด รธน.

นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด โฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวว่า กรณีโอดอร์เปิดเผยรายชื่อคณะกรรมการสรรหา ส.ว. 250 คน น่าจะมีปัญหาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ เพราะรัฐธรรมนูญกำหนดคุณสมบัติกรรมการสรรหา ส.ว. สำหรับให้ คสช.พิจารณาแต่งตั้ง มีความรู้ ประสบการณ์ด้านต่างๆ และมีความเป็นกลางทางการเมือง แต่พบว่ากรรมการทั้งหมดล้วนเกี่ยวข้องกับใกล้ชิดโดยตรงกับ คสช.หลายรายที่ได้รับการสรรหาเป็น ส.ว.มีความสัมพันธ์ส่วนตัวกับกรรมการสรรหาดังนั้นคณะกรรมการสรรหาตามรายชื่อดังกล่าว อาจกระทำการฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 269 (1) ประเด็นไม่เป็นกลางทางการเมือง ขัดเจตนารมณ์การสรรหาที่มีส่วนสรรหาตัวเองหรือพวกพ้องที่เป็นกรรมการสรรหาด้วยกันถือเป็นการกระทำขัดกันซึ่งผลประโยชน์ ขัดมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมอย่างร้ายแรง เมื่อทุกอย่างไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญตั้งแต่ต้น ผลลัพธ์จึงเสียหายไปทั้งหมด

สืบ "บักดู๋" นำละอายชงเองกินเอง

นายอนุสรณ์กล่าวต่อว่า ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายฯ และ รมว.กลาโหมและเครือข่าย รู้สึกละอายถึงที่มาที่ไม่สง่างามของตัวเองและพวกพ้องหรือไม่ ตอนมี ส.ว.เลือกตั้ง คนพวกนี้ทำลายเครดิตสารพัด โจมตีว่าเป็นสภาฯ ผัวเมีย ทั้งที่เสนอตัวให้ประชาชนเลือก แต่ ส.ว.ชุดนี้ชงเอง กินเอง ดองเอง ตั้งพวกพ้องญาติพี่น้องเข้ามาหน้าตาเฉย เพื่อหนุน พล.อ.ประยุทธ์ ให้สืบทอดอำนาจ 249 เสียง จาก 250 เสียง จะไม่ให้ประชาชนตั้งคำถามถึงความตกต่ำของการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญนี้ได้อย่างไร

"เจ็ทน้อย" ชวน ปชช.ร่วมเขียน รธน.

วันเดียวกันแกนนำพรรคเพื่อไทย พาทีมโพลสต็อกความในเฟซบุ๊ก ในโอกาสวันรัฐธรรมนูญ โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานยุทธศาสตร์พรรคระบุว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบัน สร้างปัญหาและเป็น

อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง ทีมเพื่อไทยจึงขอชวนคนไทยมาร่วมกันเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไปด้วยกัน รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศจะต้องเขียนขึ้นด้วยมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนด้วยเนติบริกรหน้าซำ นักปฏิรูปหน้าเดิม ที่มีเป้าหมายเพื่อนั่นสืบทอดอำนาจแบบที่สาธารณชนจดจำกันอยู่ในเวลานี้

ไล่เครือข่าย รพ.ถอยได้แล้ว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า น.อ.อนุศิษฐ์ นาคกรรพ เลขานุการพรรค เรียกร้องให้เครือข่ายรัฐประหารที่เคียดแค้นจะเข้ามาสู่การเมืองเพียงชั่วคราว เพื่อระงับความขัดแย้งทางการเมือง รีบถอยออกไปจากการเมือง ยอมเปิดทางให้แก่รัฐธรรมนูญที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายอย่างแท้จริง เพื่อนำไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่กินได้ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ไม่ใช่ชื้อดอยากยากจนหรือไม่มีจะกินเหมือนเช่นทุกวันนี้ ที่อ้างว่าเป็นรัฐธรรมนูญฉบับปราบโกง แต่ไม่สามารถตรวจสอบผู้มีอำนาจหรือเครือข่ายกลุ่มคนยกกร่างมาได้เลยหรือสร้างวาทกรรมว่าควรแก้รัฐธรรมนูญที่หลังปากท้องมาก่อน บิดเบือนเอาตัวรอดรายวัน

มือปทุมฯเผาพริกเผาเกลือไล่ "ก้อย"

ช่วงสาย บริเวณฉิมพลีถนนลำลูกกา (คลอง 4) ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี มีกลุ่มประชาชนถือป้ายขับไล่ ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย มีนายสมชาติ นาคบรรจง เป็นแกนนำ อาทิ "คนปทุมฯ ไม่เอาเงาออก...ไป" และ "มึงต้องลาออกจาก ส.ส.ทันทีออกไป..." นอกจากนี้ยังทำหุ่นฟาง 1 แทนรูป "ก้อย" พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทยแปะติดไว้ จากนั้นย้ายไปชุมนุมที่บ้านนายสมชาติไม่ไกลกัน หลังนายสมชาติอ่านแถลงการณ์ว่าพฤติกรรม ส.ส.คนนี้ ขัดมติพรรคร่วมฝ่ายค้านไม่ยอมมอถลกเอาต์ ทำให้รัฐบาลชนะโหวตคว่ำญัตติตั้ง กมธ.ศึกษา มาตรา 44 สนับสนุนอำนาจเผด็จการทรยศต่อประชาชน ผู้สนับสนุนอุ้มชูมา เป็นพฤติกรรมงูเห่าไม่เหมาะสมกับ ส.ส.จึงมาขอคะแนนคืน ขอให้ลาออกจาก ส.ส. โดยเร็วเลือกตั้งใหม่ จากนั้นเผาหุ่นฟางเผาพริกเผาเกลือสาปแช่ง

"ธนาธร" วิ่งเพื่อ ปชต. โดนปรับ 200

เมื่อเวลา 14.00 น. ที่ศาลาธารณะบึงพลาญชัย จ.ร้อยเอ็ด นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมนายคารม พลพรกลาง นายสุรเวท ทองบุญ นายทวีศักดิ์ ทักษิณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ร่วมกิจกรรม "วิ่งเพื่อประชาธิปไตย" ท่ามกลางชาวร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมจำนวนมาก ก่อนเริ่มวิ่งเกิดความวุ่นวายมีเจ้าหน้าที่

ตำรวจเข้าแจ้งให้ยุติใช้เครื่องขยายเสียงในพื้นที่ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ทั้งที่ได้ทำหนังสือขอและได้รับอนุญาตแล้ว แต่สุดท้ายเพิ่งจะมีหนังสือตอบกลับมาไม่ให้ใช้พื้นที่กระชั้นชิดมาก ตำรวจต้องดำเนินคดีกับผู้จัดกิจกรรมตามความผิด พ.ร.บ.ควบคุมการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง พ.ศ.2493 โทษปรับ 2 วรรค 100 บาท คือ 1.ใช้เครื่องขยายเสียงก่อนนายธนาธรมาถึง และ 2.นายธนาธรใช้เครื่องขยายเสียงรวมค่าปรับ 200 บาท

ลั่นลูกหลานต้องไม่เจอรัฐประหารอีก

นายธนาธรกล่าวกับประชาชนว่า วันนี้เมื่อ 87 ปีที่แล้วเรามีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรแต่วันนี้ประชาชนสงสัยว่าตกลงเราปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยครึ่งใบหรือระบอบเผด็จการครึ่งใบหรือระบอบประชาธิปไตยแบบลุงๆ เรามีรัฐประหารมาแล้ว 18 ครั้งมีรัฐธรรมนูญแล้ว 20 ฉบับมากกว่าประเทศใดในโลก กลุ่มนายทหารเข้ายึดอำนาจเมื่อ 22 พ.ค.2557 ฉีกรัฐธรรมนูญทิ้งแล้วเขียนใหม่เพื่อให้ได้ครองอำนาจต่อไปชัดเจนที่สุดส.ว.250 คนที่ประชาชนไม่ได้เลือกหรือคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติองค์กรอิสระต่างๆ ที่ประชาชนไม่เคยได้เลือกถึงเวลาต้องลุกขึ้นมาบอกว่าเราไม่ยอมให้รัฐประหารยึดอำนาจเกิดขึ้นอีก ต้องแสดงพลังเราจะไม่ทนกับระบอบที่กดขี่แบบนี้ลูกหลานต้องไม่เจอรัฐประหารอีก วันนี้มาเฉลิมฉลองด้วยการวิ่งร่วมกันเป็นสัญลักษณ์บอกพวกเขาว่าอำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน จากนั้นนายธนาธรร่วมวิ่งรอบมิ่งพสุธาชัยพากันตะโกน “เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญอนาคตใหม่สู้ๆ ธนาธรสู้ๆ” เป็นระยะ

“ปัญญา” ปลุกพลังนศ.รื้อรธน.เพื่อปชช.

ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย จ.ขอนแก่น ภายในศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ริมถนนศรีจันทร์ เขตเทศบาลนครขอนแก่น นายปัญญา แสงกนกกุล ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อและเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ นำนักศึกษา ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันรัฐธรรมนูญประจำปี 2562 เขียนข้อความลงในกระดาษและห่มกกระดาษหัวข้อ “ยกร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับประชาชน เพื่อ?” และ “ยกเลิกรัฐธรรมนูญ ฉบับ คสช.เพราะ?” มีนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีแนวร่วมอาทิ นายจตุรภัทร บุญภัทรรักษา หรือ “ไผ่ ดาวดิน” ต่อมานายปัญญา ไปที่ห้องประชุมคณะนิติศาสตร์ ม.ขอนแก่น เปิดเวทีเสวนาหัวข้อ “รัฐธรรมนูญกับปัญหาสิทธิมนุษยชน” ตอนหนึ่งว่ารัฐธรรมนูญปัจจุบันทุกคนรู้ว่าร่างขึ้นแก้กัน และเอาคืน ส.ส.จะแก้รัฐธรรมนูญเพื่อให้ได้มาซึ่งรัฐธรรมนูญของประชาชน ทำเพื่อประชาชน ไม่ใช่รัฐธรรมนูญจากการสืบทอดอำนาจและรัฐประหาร เราต้องหาทางออกจากรัฐธรรมนูญปี 60 ให้ได้ วันนี้ กระแสสังคม พรรคการเมืองหรือแม้กระทั่งนักการเมือง

หลายพรรค มีการรณรงค์ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้มีปัญหาต้องหาทางแก้ไขให้

“จรินทร์” ไม่มีปัญหา “พีระพันธุ์” ไขก๊อก

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่รัฐสภา นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รว.พาณิชย์ และหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ลาออกจากสมาชิกพรรคฯ ได้พูดคุยแล้วเมื่อคืนวันที่ 9 ธ.ค. เป็นการตัดสินใจเรื่องส่วนตัว ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตน ยังเคารพกันอวยพรขอให้โชคดีทำงานกันมายาวนาน การเข้าออกในพรรคเป็นเรื่องปกติและการลาออกของสมาชิกมีอยู่ทุกสมัย อย่าด่วนสรุปว่าพรรคกำลังมีปัญหาสมาชิกพรรคลาออกไม่เกี่ยวข้องกับไม่มีบทบาทในพรรค ทุกคนมีหน้าที่ต่างงานเต็มที่ ภายใต้อุดมการณ์พรรค จะเดินหน้านำพาพรรคไปอย่างมั่นคง ไม่อยากให้พอมีสมาชิกลาออกคนหนึ่งก็โทษพรรคที่ไม่ยุติธรรมกับพรรคและคนทำงานกำลังพาพรรคไปข้างหน้า เมื่อถามว่านายพีระพันธุ์ลาออกเพื่อที่จะไปเป็นรัฐมนตรีในพรรคอื่นหรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า ไม่สามารถตอบได้จะเป็นอย่างไร อนาคตจะเป็นผู้ให้คำตอบเอง ตอบแทนใครไม่ได้

ยื่นสัมพันธ ปรช.รบ.ยังแน่นปึก

เมื่อถามถึงกระแสข่าวการปรับ ครม.ให้พรรคประชาธิปัตย์ออกจาก ครม.บางตำแหน่ง นายจรินทร์กล่าวว่า ไม่ขอชี้แจงอะไร ข่าวไม่ได้มาจากคนเล่นการเมืองมานาน อยู่มาหลายรัฐบาล ทำมาทุกหน้าที่เข้าใจกระบวนการทางการเมือง การปรับ ครม.ขึ้นอยู่กับนายกฯ หากปรับขอให้แจ้งมาพรรคไม่มีปัญหาพร้อมตัดสินใจ บางครั้งเกิดกระแสข่าวร้ายวันไม่เป็นผลดีต่อเสถียรภาพรัฐบาล และตอบล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะมีผลต่อเสถียรภาพรัฐบาลอย่างไร พรรคประชาธิปัตย์แค่พรรคลำดับสองพูดไปยิ่งทำลายสถานการณ์และยิ่งสร้างปัญหาให้กับพรรคแกนนำหลัก ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหา ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าหากตัดสินใจทำงานร่วมกับใครแล้วทำด้วยความจริงใจ จับมือเดินไปด้วยกัน การปรับยังไม่เกิด หากมีส่วนใดเกี่ยวกับพรรคขอให้แจ้งมา พรรคไม่มีปัญหาใดๆ พร้อมตัดสินใจได้ทันที มีหลักการตัดสินใจอยู่แล้ว

ย้ำแก้ รธน.ต้องนำไปสู่ภาคปฏิบัติ

นายจรินทร์กล่าวอีกว่า พรรคประชาธิปัตย์ยังมีจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พรรคเข้าร่วมรัฐบาลมีเงื่อนไขหนึ่งคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและ รว.กลาโหม รวมถึงพรรคพลังประชารัฐยอมรับเงื่อนไขที่ตั้งแต่นั้นคู่กันนโยบายประกันราคาเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภาฯได้ข้อสรุปอย่างไร รัฐบาลต้องนำมาประกอบการพิจารณา

ตัดสินใจต่อไป พรรคประชาธิปัตย์ชัดเจนแล้วว่า จะแก้ไขมาตราอะไร ลงลึกขนาดนั้นแล้วศึกษามาครบแล้วอย่างน้อยที่สุดหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ต้องได้รับการแก้ไข ถ้าไม่แก้ไขหมวดนี้ก่อน สุดท้ายรัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้เลย ต้องสะเดาะกุญแจออกนี้ออกก่อน ประตุประชาธิปัตย์ถึงจะเปิดได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงจะเริ่มต้นได้ เมื่อถามว่าการศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ควรจบลงแค่การทำรายงานและส่งรัฐบาลเท่านั้นใช่หรือไม่ นายจรินทร์ตอบว่า ต้องนำไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป นี้ก็ชัดแล้ว ไม่ได้ตอบอะไรไม่ชัด

“ชวน” บอกเคยเจอกันมาแล้ว

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าวถึงกระแสข่าวปรับบางส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ออก น่าจะเจอกันไปเองมากกว่าตนก็ไม่ทราบ ฟังมาจากข่าวเหมือนกัน ต้องเอาใจช่วยพวกที่ยังอยู่ คนไปก็โอเคคนที่ดีมีคุณภาพแต่ออกไปเขาก็เสียตายแต่ต้องให้กำลังใจคนที่อยู่พยายามให้ความเห็นใจกับคนที่อยู่ทุกคน เพราะเป็นสิ่งที่เราเคยเจอกันมาแล้ว เมื่อถามว่าช่วงนี้พรรคประชาธิปัตย์มีข่าวลือมาก ล่าสุดมีกระแสข่าวนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ จะวางมือทางการเมือง นายชวนย้อนถามผู้สื่อข่าวว่า ท่านเลขาธิการพรรคจะลาออกด้วยเรื่องอะไร ข่าวลือต้องมีมูลว่ามีสาเหตุจากเรื่องอะไร นายเฉลิมชัยเป็นคนหนึ่งที่ทำงาน ประสานงานให้ทุกฝ่ายอยู่ร่วมกันอย่างดี

“อุตต้า” เตือน ส.ส. โหวตสวนถูกขับทั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในที่ประชุม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกฯและ รว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ได้กำกับ ส.ส.ของพรรคถึงหลักการและกติกาการทำงานร่วมกันในรัฐบาลว่า ต้องยึดมติวิปรัฐบาลเพราะเสียงข้างมากในสภาฯ จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับรัฐบาล ในระบบรัฐสภา โดยได้ยกเหตุการณ์ในอดีตที่พรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคไม่ลงมติตามมติวิปรัฐบาล เช่นรัฐบาลนายชวน หลีกภัย ที่พรรคความหวังใหม่ โหวตสวน สุดท้ายก็ต้องเชิญออกจากพรรคร่วมรัฐบาล หรือแม้แต่สมัยรัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ที่พรรคเพื่อแผ่นดินไม่ลงมติตามวิปรัฐบาล ก็ถูกออกจากความเป็นพรรคร่วมรัฐบาลเช่นกัน และย้ำว่า ตนไม่กลัวว่าพรรคจะถูกออกจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลแต่ต้องการบอกถึงการทำงานในระบอบประชาธิปไตยระบบรัฐสภา

ลือหึงคนสนิทอ้าง “เฉลิมชัย” วางมือ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.มีกระแสข่าวลืออ้างแหล่งข่าวคนใกล้ชิดนายเฉลิมชัย ระบุนายเฉลิมชัยอยากวางมือทางการเมืองและด้วย

ปัญหาสุขภาพ เพราะเบื่อหน่าย เครียดมากตั้งแต่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนเผด็จการตั้งแต่ก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วันเป็นจุดหักเหสำคัญของพรรคแตกแยกกันมากที่สุด ผลการเลือกตั้งเกือบสูญพันธุ์ใน กทม.และภาคใต้ มีปัญหาารุมเร้าจากการเมืองในพรรคและทีมงานของพรรค ที่ส่งมาจัดการภายในกระทรวงเกษตรฯ อีกทั้งมี 4 รัฐมนตรีจาก 4 พรรค เริ่มมีรอยร้าวในการทำงานจากการโยกย้ายข้าราชการส่วนใหญ่วิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ทางสายใต้จะได้ดี การแบนสารพิษ 3 สาร การตัดลดงบประมาณต่างๆที่ รัฐมนตรีต่างพรรคดูแล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯจะมีการปรับ ครม.ต้นปีหน้าหรืออย่างช้า หลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเฉพาะ ครม.เศรษฐกิจ มีการปรับเปลี่ยนแน่นอน ดึงคนนอกเข้ามาร่วมรัฐบาลเตรียมแก้ปัญหาในประเทศทุกมิติ ที่ผลจากเศรษฐกิจตกต่ำลงอย่างเห็นชัดด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก

“เสียด” โต้ทันทีข่าวเท็จย่นใจเกินร้อย

เมื่อเวลา 14.00 น.ที่พรรคประชาธิปัตย์ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการประชุม ส.ส.พรรคพิจารณา วาระการประชุมสภา มีนายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส. อุบลราชธานี เป็นประธาน ระหว่างประชุม นายเฉลิมชัยได้กล่าวกับ ส.ส.ถึงข่าวลือหาว่าอดใจมี ปัญหาจะวางมือการเมืองเป็นข่าวเท็จ ไม่ทราบออกมาได้อย่างไร ใจตนเกินร้อย วันนี้ยังสู้ทุกอย่าง อ้างว่าข่าวมาจากคนใกล้ชิดไม่รู้ว่าเป็นใคร ยังแข็งแรง เข้มแข็งดีพร้อมสู้เดินหน้าพาพรรคกลับมาอยู่จุดที่เรา เคยอยู่อีกครั้ง ไม่ต้องกังวลว่าจะอดใจ ถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วเต็มร้อยทุกเรื่อง ประชาธิปัตย์คือบ้าน อยากให้ทุกคนเดินไปกับตนให้เป็นหนึ่งเดียวอยากให้ทุกคนช่วยกันเดินไปพร้อมกันด้วยความเป็นหนึ่งเดียว

“รามศ” รู้ทันพวกไม่หวังดีปั่นข่าวแะ

นายรามศ รัตนะเชวง โฆษกพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า นายเฉลิมชัยไม่เคยกล่าวว่าจะวางมือทางการเมือง ตั้งใจทำงานไม่เคยคิดอดใจ เรื่องเสียงในสภาฯ และการทำงานของรัฐบาล นายเฉลิมชัยย้ำว่า พูดคุยกันเรียบร้อย ขอขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงย่ำร่างกายแข็งแรงดีมากไม่ได้มีปัญหา คนปล่อยข่าวเชื่อว่าไม่หวังดีอาศัยช่วงที่มีกระแสข่าวเรื่องเสียงของพรรค ร่วมรัฐบาล เลยอาศัยช่วงนี้ปล่อยข่าว เพื่อให้ นายเฉลิมชัยเสียหายทางการเมือง

ปชป.เมินเสียงชู้ปรับครม. 'สุวัจน์'ชี้ทางแก้เสียงปรึมน้ำ

ปชป.เมินเสียงชู้ปรับครม. สุวัจน์ชี้ทางแก้เสียงปรึมน้ำ

ผู้จัดการรายวัน360° - “จรินทร์” พร้อมตัดสินใจ หากถูกขับพ้นพรรคร่วมรัฐบาล ยัน “พีระพันธุ์” ลาออกเป็นเรื่องส่วนตัว “เฉลิมชัย” แจงข่าวลือวางมือการเมือง ลั่นยังเต็มร้อยไม่มีถอดใจ-สุขภาพปกติ “สุวัจน์” ยอมรับรัฐบาลเสียงปรึมน้ำอยู่ลำบาก เนะ 2 ทางเลือกแก้ปัญหา “ชวน” ให้กำลังใจคนที่ยังอยู่ ปชป. หลัง “พีระพันธุ์” ลาออก

ผู้จัดการรายวัน360° - “จรินทร์” พร้อมตัดสินใจ หากถูกขับพ้นพรรคร่วมรัฐบาล ยัน “พีระพันธุ์” ลาออกเป็นเรื่องส่วนตัว “เฉลิมชัย” แจงข่าวลือวางมือการเมือง ลั่นยังเต็มร้อยไม่มีถอดใจ-สุขภาพปกติ “สุวัจน์” ยอมรับรัฐบาลเสียงปรึมน้ำอยู่ลำบาก เนะ 2 ทางเลือกแก้ปัญหา “ชวน” ให้กำลังใจคนที่ยังอยู่ ปชป. หลัง “พีระพันธุ์” ลาออก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กระแสข่าวการปรับครม. ให้พรรคประชาธิปัตย์ออกจาก ครม.บางตำแหน่ง ว่า ไม่ขอชี้แจงอะไร ชาวไม่ได้มาจากตน ตนเล่นการเมืองมานาน อยู่มาหลายรัฐบาล ทั้งแกนนำ ทั้งฝ่ายค้าน ทำมาทุกหน้าที่ เข้าใจกระบวนการทางการเมืองดี การปรับ ครม. ขึ้นอยู่กับนายกฯ หากจะมีการปรับก็ขอให้แจ้งมา เพราะประชาธิปัตย์ไม่มีปัญหา ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหา

ส่วนการลาออกจากพรรค ของนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ นั้น ตนได้พูดคุยกับนายพีระพันธุ์แล้ว ยืนยันว่าการลาออกเป็นการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัว และได้ไม่มีปัญหาอะไรกับตน

“การเข้าออกภายในพรรคประชาธิปัตย์เป็นเรื่องปกติ มีอยู่ทุกสมัย อย่างตนสรุปว่า พรรคกำลังมีปัญหา และยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการไม่มีบทบาทภายในพรรค เพราะทุกคนที่มีหน้าที่ในพรรคต่างทำงานเต็มที่ภายใต้อุดมการณ์ของพรรค ส่วนตัวอย่าจะเดินหน้า

นำพาพรรคไปอย่างมั่นคง ไม่อยากให้พอมีสมาชิกลาออกคนหนึ่ง ก็โทษพรรคที่หนึ่ง เพราะไม่ยุติธรรมกับพรรค และคนทำงานที่กำลังพาพรรคไปข้างหน้า

หึ่ง “เฉลิมชัย” จ่อวางมือการเมือง

แหล่งข่าวจากคนใกล้ชิด นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ และเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) เปิดเผยว่า นายเฉลิมชัย บ่นบ่อยครั้งว่าได้ทำหน้าที่ทำงานให้กับบ้านเมืองมากกว่าคนอื่นชีวิตแล้ว อยากจะวางมือทางการเมือง เนื่องจากมีปัญหาด้านสุขภาพด้วย ซึ่งที่ผ่านมานายเฉลิมชัยมีอาการเบื่อหน่าย และเครียดอย่างมาก ตั้งแต่ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. ออกมาประกาศก่อนวันเลือกตั้งเพียงไม่กี่วัน แสดงจุดยืนไม่สนับสนุนเผด็จการ เป็นจุดหักเหสำคัญของพรรค มีความแตกแยกมากที่สุด ปรากฏชัดจากผลการเลือกตั้งเกือบสูญพันธุ์ในกทม. และภาคใต้ ทั้งที่เป็นถิ่นฐานเสียงกำลังหลักของพรรค ปชป.

“ปัญหาเริ่มจากการเมืองในพรรค และทีมงานของพรรค ปชป. ที่ส่งมาจัดการภายในกระทรวงเกษตรฯ มีเยอะมาก อีกทั้งมี 4 รัฐมนตรีจาก 4 พรรคการเมือง เริ่มมีรอยร้าวในการทำงานจากการโยกย้ายข้าราชการส่วนใหญ่จะเป็นข้าราชการที่วิ่งเต้นกับผู้ใหญ่ทางสายใต้ จะได้ดี การแบน 3 สารพิษ การตัดลดงบกรมต่างๆ ที่รัฐมนตรีต่างพรรคดูแล ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี จะ

อ่านต่อหน้า 4

มีการปรับ ครม.ต้นปีหน้า หรืออย่างช้าหลังอภิปรายไม่ไว้วางใจ โดยเฉพาะ ครม.เศรษฐกิจ มีการปรับเปลี่ยนแน่นอน ดึงคนนอกเข้ามาร่วมรัฐบาลเตรียมแก้ปัญหาภายในประเทศทุกมิติ ที่ผลจากเศรษฐกิจตกต่ำลงอย่างเห็นชัดด้วยภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวทั่วโลก” แหล่งข่าวกล่าว

“เฉลิมชัย” ลั่นยังเต็มร้อยไม่มีถอดใจ-สุขภาพปกติ

ด้านนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน กล่าวถึงกรณีมีกระแสข่าวว่าตนถอดใจ จะวางมือทางการเมือง และมีปัญหาสุขภาพ ว่า เป็นข่าวเท็จ ไม่ทราบข่าวข่าวออกมาได้อย่างไร โจนั้นนั้นเกินร้อย วันนี้อยู่สบาย มีการอ้างว่าข่าวจากคนใกล้ชิด ตนก็ไม่รู้ว่าเป็นใคร ตนยังสุขภาพแข็งแรง เข้มแข็งดี และพร้อมสู้และเดินหน้าพาพรรคกลับมาอยู่จุดที่เราเคยอยู่อีกครั้ง

“ไม่ต้องกังวลว่าผมจะถอดใจ คนอย่างผมถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วเต็มร้อยทุกเรื่อง เพราะประชาธิปัตย์ คือบ้านของผม และอยากให้ทุกคนเดินไปกับผม ให้เป็นหนึ่งเดียว จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันเดินไปพร้อมๆ กัน ด้วยความเป็นหนึ่งเดียว นี่คือจุดแข็งของพรรคประชาธิปัตย์ ที่จะเดินจุดที่จะฟื้นพรรคกลับมาคืนมา เชื่อว่าสมาชิกพรรคทุกคนก็มีความหวังที่จะให้พรรคกลับมาได้อย่างสง่างามอีกครั้ง” นายเฉลิมชัย กล่าว

“สุวัจน์” เนะ 2 ทางเลือกแก้ปรึมน้ำ
นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา

พรรคชาติพัฒนา กล่าวถึงแนวโน้มการปรับ ครม.ว่า ต้องยอมรับกันว่ารัฐบาลชุดนี้จัดตั้งขึ้น ด้วยความยากลำบาก เพราะเวลานั้นการเมือง เราค่อนข้างตึง มีการแบ่งค่ายชัดเจน ทำให้เกิด ความยากลำบากในการตั้งรัฐบาลให้มี เสถียรภาพ และเป็นที่มาของรัฐบาลที่มีเสียง ปรึมน้ำ

ดังนั้น รัฐบาลมีสองทางเลือก 1. ถ้า ปัจจุบันมีเสียง 253-254 เสียง ก็ต้องมีการ ทำความเข้าใจกันเพื่อให้เกิดเอกภาพ และการ มีความรู้สึกเป็นพรรครัฐบาลร่วมกัน ถ้าควบคุม ตรงนี้ได้ ก็ไม่มีปัญหา

2. หากไหวต่อมาแล้วเสียงไม่ครบเรื่อยๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาเสียงมาเพิ่มจะด้วย วิธีการอะไรก็แล้วแต่ ที่อยู่ในกรอบของ รัฐธรรมนูญ การปรับ ครม. เป็นแนวทางหนึ่ง ที่จะเพิ่มเสียงให้รัฐบาลมีเสถียรภาพ และเพิ่ม ความเชื่อมั่นในการทำงาน

“การจะปรับ ครม.หรือไม่ เป็นเรื่องของ นายกรัฐมนตรี แต่พรรคชาติพัฒนาไม่ได้มีอะไรที่บอก ว่าควรทำ หรือไม่ควรทำ แต่คิดว่าถ้ามีเสียง มาเพิ่มให้กับเสถียรภาพ ก็จะทำให้เกิด ประสิทธิภาพในการทำงาน” นายสุวัจน์ กล่าว

“ชวน” ให้กำลังใจคนที่ยังอยู่ ปชป.

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ กล่าว ถึงกรณีกระแสข่าวปรับพรรคประชาธิปัตย์ ออกจากพรรคร่วมรัฐบาลว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรคไม่ได้มาหารือกับ ตน น่าจะลือกันไปเองมากกว่า คนที่ดีมีคุณภาพ แต่ออกไป เราก็เสียดาย แต่ก็ต้องให้กำลังใจ คนที่ยังอยู่

ส่วนที่มีกระแสข่าว นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์ และ รมว.เกษตร และสหกรณ์ จะวางมือทางการเมืองนั้น นาย ชวน กล่าวว่าไม่ทราบว่าจะลาออก เรื่องอะไร และข่าวลือต้องมีมูล นายเฉลิมชัย เป็นคนหนึ่งที่ทำงานและประสานงานให้ทุกฝ่าย อยู่ร่วมกันอย่างดี.

'เฉลิมชัย'จับมือลาชาค้าขายออนไลน์

ดันสินค้าเกษตรทั่วประเทศ-ตัดตอนพ่อค้าคนกลาง

กระทรวงเกษตรฯ จับมือ 'ลาชาดำ' แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดัง นำสินค้าเกษตรส่งตรงถึงผู้บริโภคทั่วประเทศ ตีเคาะต้นปีหน้าหวังดันเข้าสู่เกษตร 4.0 ซึ่งหากสำเร็จถือว่ามีพลิกโฉมการขายสินค้าเกษตร ทั้งช่วยแก้ปัญหาอุกกราคา และสินค้าล้นตลาดได้

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรฯ ร่วมกับบริษัท ลาชาดำ จำกัด (ประเทศไทย) มอบของขวัญให้เกษตรกร โดยร่วมกันยกระดับเกษตรกรให้เป็นผู้ค้าออนไลน์ปี 2563 เตรียมนำสินค้าด้านการเกษตรที่มีจากแปลงใหญ่กว่า 6,000 แปลง สหกรณ์การเกษตรกว่า 3,000 แห่ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกว่า 86,000 แห่งทั่วประเทศ ครอบคลุมเกษตรกรมากกว่า 350,000 ราย และ Young Smart Farmer มากกว่า 11,000 ราย ขึ้นขายในเว็บไซต์ลาชาดำ เพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตร

การซื้อขายออนไลน์ได้รับความนิยมมาก โดยปี 2561 ไทยมีมูลค่าการค้าขายในระบบอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) กว่า 3 ล้านล้านบาท มีแนวโน้มเพิ่มต่อเนื่อง การผลักดันสินค้าเกษตรออนไลน์เป็นหนึ่งในนโยบายขับเคลื่อนเทคโนโลยีดิจิทัลด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรฯ ผู้ไทยแลนด์ 4.0 และเกษตร 4.0

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรฯ เร่งยกระดับตลาดเกษตร เพื่อ

ช่วยให้เกษตรกรสามารถซื้อขายสินค้าเกษตรออนไลน์อย่างต่อเนื่อง อาทิ DGTFarm หรือดิจิทัลฟาร์ม ผ่านทาง www.dgtfarm.com และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เดลิเวอรี่ ผ่านทาง www.ortorkor.com

ส่วนที่จับมือกับลาชาดำเพราะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ได้รับความนิยม นอกจากตัดสินใจนำสินค้าสดด้านการเกษตรขายออนไลน์บนเว็บไซต์ครั้งแรกแล้ว ยังจะช่วยในเรื่องการเพิ่มช่องทางการตลาด ให้เกษตรกรได้กระจายผลผลิตในช่วงผลผลิตออกตลาดมากแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรขยายฐานกลุ่มลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างไม่จำกัด

สามารถทำความเข้าใจกับกลุ่มลูกค้าของตัวเอง ซื้อขายกับผู้ซื้อ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาสินค้าเกษตรที่ตรงกับความต้องการของตลาด ลดความเหลื่อมล้ำ และยังสามารถนำเสนอสินค้าที่มีคุณภาพในราคาที่ดี จากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรง

โครงการนี้จะทำให้เกษตรกรเป็นผู้ค้าออนไลน์ สามารถกำหนดราคาขายสินค้าได้เอง โดยเบื้องต้นจะนำสินค้าเด่นๆ อาทิ ขิงพารา ปาล์มน้ำมัน ข้าว หม่อนไหม น้ำผึ้ง หรือสินค้าเกษตรสด อาทิ ลำไย ทุเรียน เป็นต้น มาแนะนำให้ผู้ซื้อทั้งในและต่างประเทศ โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง และเป็นช่องทางลดการกระจุกตัวของสินค้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยวจนราคาตกต่ำ

ถึงคิว'อนค.'ลุ้น กกต.ชี้คดีเงินกู้

เข้าวาระ7เลือกวันนี้
จรินทร์ไม่ขัดปรับครม.
ตั้งกมธ.รธน.เข้าสภา
เริ่มป่วย-พท.ขอ12ชม.
บิกแดงการันตีธนาธร
ไปเกณฑ์ทหารถูกต้อง

กกต.แจงยับปม อนค.กู้เงิน ปิดใช้เหตุจูงใจการเมือง
ทำคดี 'วิษณุ'ไม่ได้ยื่นบิกตุ่พุดยบสภา 'จรินทร์'ชี้ให้
บอก ปรับ ปชป.พัน าคม. (อ่านต่อหน้า 10)

ต่อจากหน้า 1

ถึงคิว'อนค.'

'วิษณุ'ไม่ได้ยื่น'บิกตุ่'พุดยบสภา

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นาย
วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์
ถึงกรณีที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นาย
กรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ยอมรับว่าได้ตามแนวทางการแก้ปัญหาทางการ



'ปชป.'ถก

นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) พูดคุยกับสมาชิก
พรรค ท่ามกลางกระแสข่าวความขัดแย้ง
ภายในพรรค และข่าวเรื่องการปรับ ครม.
ที่อาคารรัฐสภา เกียกกาย เมื่อวันที่ 10
ธันวาคม

มติชน

Matchon
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธ 11 ธันวาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15249

หน้า: 1(ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 325.39 Ad Value: 504,354.50

PRValue (x3): 1,513,063.50 คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: ถึงคิว'อนค.' ลุ้น กกต. ชี้คดีเงินกู้

เมือง รวมถึงการยุบสภา ได้มีการมาปรึกษาตนเองหรือไม่ นายกฯไม่เคยพูดกับตน คำว่ายุบสภาต่อให้นายกฯตะโกนออกทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจก็ยุบไม่ได้ เพราะต้องทูลเกล้าฯก่อน แต่การลาออกนั้นพูดไม่ได้ ส่วนที่ข่าวว่านายกฯพูดเรื่องยุบสภานั้น อาจไม่ใช่เจตนา อาจเป็นการเปรยหรือปรารภ แต่ยืนยันว่าไม่เคยได้ยิน พล.อ.ประยุทธ์พูด แต่ไม่ใช่เรื่องแปลก นายกฯเกือบทุกคนเคยพูด นายกฯตั้งก้นที่เคยปรารภกับตนเรื่องยุบสภา จนถึงขนาดให้ทำร่างมาให้ดูบางคนไม่ได้ใช้ แต่บางคนได้ใช้ อย่างนายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกฯได้ใช้ แต่นายชวน หลีกภัย ไม่ได้ใช้ ส่วน พล.อ.ประยุทธ์ยังไม่ได้มาปรึกษาเรื่องนี้ แม้แต่ราฟิงราฟัน พีร์พีโรว่าวอนก็ไม่เคยมี แต่มีใครไม่รู้ไปคุยกันเอง เป็นรัฐมนตรีท่านหนึ่งที่ไม่พูด ไม่ทราบว่าเป็นใคร

“ไม่เคยได้ยินนายกฯพูด เว้นแต่นายกฯไปพูดกับรัฐมนตรีคนนั้น แต่ใน ครม.วงใหญ่ วงเล็กหรือวงมโหฬารไม่เคยได้ยิน แต่ที่นายกฯพูดครั้งสุดท้ายนั้นถูก ที่ว่าใครจะไปโพนทะนา ไม่มีใครบอกหรอก แม้แต่ใน ครม.เขายังไม่บอก สมัย พล.อ.เปรม ตินสุสานนท์ ยุบสภาไม่ได้บอกใครเลยสักคน มาประกาศอีกทีคือยุบแล้ว และแจ้งในที่ประชุม ครม. ขอโทษทุกคนที่ทำให้ทำงานและทำให้เดือดร้อน เป็นเรื่องที่ไม่สามารถบอกใครได้เรื่องการยุบสภาไม่ใช่เรื่อง ครม. ไม่ต้องมีมติ ครม. แต่เป็นเรื่องของนายกฯ ที่จะกราบบังคมทูลฯ และลงนามรับสนอง” นายวิชณุกล่าว

ผู้สื่อข่าวถามถึงการปรับ ครม.ขณะนี้ นายกฯมาปรึกษาหรือมีสัญญาณแล้วหรือไม่ นายวิชณุกล่าวว่า ไม่รู้ จะไปรู้ได้อย่างไร

จรินทร์ยันพีระพจน์ออกไร้ขีดแย้ง

ที่รัฐสภา เกียกกาย นายจรินทร์ ทัศนวิศิษฐ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์

(ปรป.) กล่าวถึงการลาออกของนายพีระพจน์ สุลาสิ รัฐภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และกรรมการบริหาร ปรป.ว่า ส่วนตัวได้พูดคุยกับนายพีระพจน์แล้ว ยืนยันว่าการลาออกเป็นการตัดสินใจในเรื่องส่วนตัว ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับตน ยังให้ความเคารพกันก็อวยพรขอให้โชคดี เพราะทำงานกันมายาวนาน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเข้าออกภายใน ปรป.เป็นเรื่องปกติ และการลาออกของสมาชิกก็มิใช่ทุกสมัย อย่างไรก็ตามสรุปว่าพรรคกำลังมีปัญหา ยืนยันว่าการลาออกของสมาชิกไม่เกี่ยวข้องกับการไม่มีบทบาทภายในพรรค เพราะทุกคนที่มีหน้าที่ ต่างทำงานเต็มที่ภายใต้อุดมการณ์ของพรรค ไม่อยากให้เวลามีสมาชิกลาออกคนหนึ่งก็โทษพรรคที่หนึ่ง เพราะไม่มียุติธรรมกับพรรคและคนทำงานที่กำลังพาพรรคไปข้างหน้า

อึ้งปรับปรป. พันกรม. ให้มาบอก

ผู้สื่อข่าวถามว่า นายพีระพจน์ลาออกจาก ปรป.เพื่อที่จะไปเป็นรัฐมนตรีในพรรคอื่นหรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า ไม่สามารถตอบได้ว่าจะเป็นอย่างไร อนาคตจะเป็นผู้ให้คำตอบเอง ตอบแทนใครไม่ได้ ส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) ให้ ปรป.ออกจาก ครม.บางตำแหน่งหรือไม่ นั้น ไม่ขอชี้แจงอะไร เพราะข่าวไม่ได้มาจากตน เล่นการเมืองมานาน อยู่มาหลายรัฐบาล ทั้งแกนนำ ทั้งฝ่ายค้าน ทำมาทุกหน้าที่ เข้าใจกระบวนการทางการเมือง การปรับ ครม.ขึ้นอยู่กับนายกฯ หากมีการปรับ ขอให้แจ้งมาเพราะ ปรป.ไม่มีปัญหา พร้อมตัดสินใจ บางครั้งการเกิดกระแสข่าวร้ายวันไม่เป็นผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาล

และตอบล่วงหน้าไม่ได้ว่าจะมีผลต่อเสถียรภาพ รัฐบาลอย่างไร ปรป.แค่พรรคลำดับ 2 พุดไปยิง เป็นการทำลายสถานการณ์ และยังสร้างปัญหาให้กับพรรคแกนนำหลัก

“ยืนยันว่าความสัมพันธ์ระหว่าง ปรป.กับ

พรรคร่วมรัฐบาลไม่มีปัญหา โดยเฉพาะในฐานะหัวหน้า ปรป.ที่ได้ประกาศชัดเจนแล้วว่าหากตัดสินใจทำงานร่วมกับใครแล้ว ก็ร่วมรัฐบาลด้วยความจริงใจ จับมือเดินไปด้วยกัน ในที่ประชุมพรรคจะพูดอีกครั้งหนึ่ง เน้นย้ำให้สมาชิกได้ทราบถึงการปฏิบัติตนอีกครั้ง วันนี้หากการปรับเกี่ยวข้องกับ ปรป.ขอให้แจ้งมา พรรคไม่มีปัญหาใดๆ ส่วนตัวพร้อมตัดสินใจได้ทันที เพราะมีหลักการในการตัดสินใจอยู่แล้ว” นายจรินทร์กล่าว

ย้ำชัดแก้รธน.เงื่อนไขร่วมรบ.

ผู้สื่อข่าวถามถึงจุดยืนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญของ ปรป. นายจรินทร์กล่าวว่า ปรป.ยังมีจุดยืนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง พรรคเข้าร่วมรัฐบาลมีเงื่อนไขหนึ่ง คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญ และ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รวมไปถึงพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ก็ยอมรับเงื่อนไขนี้ตั้งแต่ต้นคู่กับนโยบายประกันราคา ดังนั้นเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของสภา และได้ข้อสรุปอย่างไรก็เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องนำมาประกอบการพิจารณาตัดสินใจต่อไป ปรป.ชัดแล้วว่า จะแก้ไขมาตราอะไร ลงลึกศึกษามาครบแล้ว อย่างน้อยที่สุดหมวดว่าด้วยการแก้ไขรัฐธรรมนูญต้องได้รับการแก้ไข เพราะถ้าไม่แก้ไขหมวดนี้ก่อน สุดท้ายรัฐธรรมนูญแก้ไขไม่ได้เลย ต้องสะเดาะกุญแจดอกนี้ออกก่อน ประตุประชาธิปไตยถึงจะเปิดได้ การแก้ไขรัฐธรรมนูญจึงจะเริ่มต้นได้ ปรป.ชัดเจนมาตั้งแต่ต้น ชัดตั้งแต่ก่อนตัดสินใจร่วมรัฐบาล

เมื่อถามว่า การศึกษาการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ครบจบลงแค่การทำรายงานและส่งรัฐบาลเท่านั้น ใช่หรือไม่ นายจรินทร์กล่าวว่า “ต้องนำไปสู่ภาคปฏิบัติต่อไป นี่ชัดแล้ว คิดว่าไม่ได้ตอบอะไรไม่ชัดเจนครับ”



เผา-ไล่ส.ส.

ชาวบ้านกว่า 200 คน ร่วมเผาพริกเผาเกลือห่มพางที่มีรูปนางพรทิมล หรือก้อยธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พรรคเพื่อไทย เนื่องจากไม่พอใจที่นางพรทิมล ไม่ยอมอวอลักเฮาด์ ทำให้องค์ประชุมสภาครบ และโหวตคว่ำญัตติศึกษาผลกระทบจาก ม.44 ที่สถานีวิจัยเรดสกลิล อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม

‘ชวน’ชี้ข่าวลือปรับปชป.ออก

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ถึงการที่นายชวนโทรศัพท์มาหาและต่อว่า ส.ส.ของพรรคเป็นคนใช้ไม่ได้ ว่า โทรไปเกี่ยวกับเรื่องการร้องเรียนก่อสร้างรัฐสภา ซึ่งเป็นบริษัทของนายอนุทิน และไม่ได้ต่อว่านายวัชร เพชรทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อ และนายวิลาศ จันทร์พิทักษ์ อดีต ส.ส.กท.ปชป. เป็นคนใช้ไม่ได้ เพราะทั้ง 2 คนถือว่าเป็นคนสุจริต โดยเหตุผลที่ไปร้องนั้น เพราะทุจริตแล้วไม่ร้อง แต่จะร้องทำนองประมาณปรามการทุจริต ปรามคอร์รัปชัน ข้อมูลจะเป็นอย่างไรนั้น ต้องพิจารณากันอีกครั้ง ส.ส.ทั้ง 2 คนนี้ร้องตั้งแต่ก่อนที่จะมีสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้ด้วยซ้ำไป เรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับ ปชป.หรือใครไปยุยงให้ก่อเรื่องทะเลาะขัดแย้งกันโดยไม่จำเป็น ไม่เกี่ยวข้องกัน อย่าไปกล่าวหาว่าอยู่ในสภาแล้วไปยุใครมา ไม่เกี่ยวข้องกัน ขอให้ทราบว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวกับพรรคการเมือง อย่าเข้าใจผิด

เมื่อถามว่า นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าปชป.ได้มาปรึกษาเกี่ยวกับการปรับ ครม. ที่มีกระแสข่าวว่าจะปรับบางส่วนของ ปชป.ออกหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ไม่มี น่าจะลือกันไปเองมากกว่า เรื่องทั้งหมดฟังมาจากข่าวเหมือนกัน ต้องเอาใจช่วยพวกที่ยังอยู่ คนไปก็โอเค คนที่ดีมีคุณภาพแต่ออกไปก็เสียดาย แต่ต้องให้กำลังใจ

คนที่อยู่พยายามให้ความเห็นใจกับคนที่อยู่ทุกคน เพราะเป็นสิ่งที่ ปชป.เคยเจอกันมา

‘เฉลิมชัย’ได้ข่าวลือวางมือ

ต่อมาที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) มีการประชุม ส.ส.ของพรรค เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันที่ 11 ธันวาคมที่จะมีการพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและหลักเกณฑ์การแก้ไขรัฐธรรมนูญ เพื่อ

ไม่ให้เกิดปัญหาเหมือนครั้งที่ผ่านๆมา ขณะเดียวกันที่ประชุมมีการหารือและพูดคุยถึงแนวทางการทำงานร่วมกันของพรรคกับรัฐบาลในทุกมิติ รวมถึงปัญหาของ ส.ส.ทั้ง 4 คนที่มีการโหวตสวนมติของพรรคในการลงมติตั้ง กมธ.วิสามัญ เพื่อศึกษาผลกระทบการใช้คำสั่ง คสช. และมาตรา 44 ครั้งที่ผ่านๆมา โดยมีแกนนำพรรคมาร่วมประชุม อาทิ นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้าพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการพรรค

ทั้งนี้ ผู้สื่อข่าวรายงานว่าระหว่างการประชุม นายเฉลิมชัยได้กล่าวกับ ส.ส.ที่มาร่วมประชุมถึงกรณีกระแสข่าวว่าถอดใจจะวางมือทางการเมือง และมีปัญหาด้านสุขภาพว่า เป็นข่าวเท็จไม่ทราบข่าวข่าวออกมาได้อย่างไร ใจนั้นเกินร้อยวันนี้ยังสู้ทุกอย่าง มีการอ้างว่าข่าวจากคนใกล้ชิดก็ไม่ว่าเป็นใคร ยังสุขภาพแข็งแรงเข้มแข็งดี และพร้อมสู้และเดินทางหาพรรคกลับมาอยู่จุดที่เคย

อยู่อีกครั้ง

“ไม่ต้องกังวลว่าผมจะถอดใจ คนอย่างผมถ้าตัดสินใจทำอะไรแล้วเต็มร้อยทุกเรื่อง เพราะปชป.คือบ้านของผมและอยากให้ทุกคนเดินไปกับผมให้เป็นหนึ่งเดียว จึงอยากให้ทุกคนช่วยกันเดินไปพร้อมๆ กันด้วยความเป็นหนึ่งเดียว นี่คือนโยบายของ ปชป.ที่จะเป็นจุดที่จะฟื้นฟูพรรคกลับมา เชื่อว่าสมาชิกพรรคทุกคนก็มีความหวังที่จะให้พรรคกลับมาเป็นอย่างดีอย่างแน่นอน”

เดินหน้าเต็ม 100-ไร้ขีดแย้ง

จากนั้นนายเฉลิมชัยให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุม ส.ส.ปชป. ถึงกระแสข่าวที่จะวางมือทางการเมืองว่า ขาดังกล่าว ไม่เป็นความจริงยังทำงานการเมือง และเดินหน้าต่อไปเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อออกผลงานต่อไป ทั้งนี้ คิดว่าสื่อที่ออกข่าวดังกล่าวนั้นคงจะเห็นว่าไม่ค่อยออกมาแถลงข่าว จึงออกข่าวมากระตุ้นกันได้ แต่ไม่เป็นไร เพราะมีงานที่ต้องทำอีกหลายเรื่อง ส่วนปัญหาในพรรคตอนนี้จบแล้ว ทุกคนยืนยันทำตามมติพรรค และหลังจากประชุมเสร็จก็จะไปกินข้าวกันด้วยกัน

เคลียร์ใจ ส.ส.ยึดมติพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายหลังการประชุม ปชป. ตั้งแต่ช่วงเวลา 13.00-17.00 น. วันนั้นนำโดยนายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฎ์ หัวหน้า ปชป. และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน เลขาธิการ ปชป. ร่วมกับการกรรมการบริหารพรรคและ ส.ส.ของพรรคได้ดำเนินการประชุมเพื่อรับฟังแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ทั้งในบทบาทรัฐมนตรีในรัฐบาลโดยการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนตามนโยบายรัฐบาลและในบทบาทของ ส.ส.ในสภา หลังจากนั้นนายเฉลิมชัยใช้โอกาสนี้ร่วมรับประทานอาหารกับ ส.ส.ของพรรคกว่า 50 คน ที่ร้านอาหารที่เฮาส์ พระราม 6 โดยมีนายจรินทร์เข้าร่วมด้วยบรรยากาศเป็นไปด้วยความชื่นมื่นสามัคคี โดย ส.ส.ทั้งหมดต่างเห็นด้วยในแนวทางของหัวหน้าและเลขาธิการพรรคในการทำงานในรัฐบาลและในสภาเพื่อไปใบในทิศทางเดียวกัน

‘เทพไท’จับตาใครนั่งปธ.แก้รธน.

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช ปชป. กล่าวถึงการเสนอญัตติตั้งคณะกรรมการวิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญว่า วันที่ 11 ธันวาคม ก็จะเป็นวันพิจารณาญัตติตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญศึกษาปัญหาและแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร และก่อนการประชุม นายชวน หลีกภัย ประธานสภา



ช่วยเหลือ - ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่ารมช.เกษตรฯ พร้อมแกนนำพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ปราศรัยช่วยเหลือให้นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส.เขต 7 ขอนแก่น พร้อมตั้งมั่นว่าร่วมสถาบันว่าจะขอเป็นพี่น้องร่วมกันตลอดไป ที่โรงเรียนหนองเรือวิทยา ขอนแก่น เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม

ผู้แทนราษฎร ได้เชิญผู้เสนอญัตติทุกคน เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงแนวทางการอภิปราย และกำหนดระยะเวลาการอภิปรายของผู้เสนอญัตติด้วย ในฐานะผู้เสนอญัตติคนหนึ่ง จะเป็นผู้อภิปราย ต่อจากการอภิปรายของนายปิยนุตร แสงกนกกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ผู้เสนอญัตติที่ 1 จะอภิปรายเป็นคนแรก สำหรับการอภิปรายจะนำเสนอ 3 ประเด็น คือ 1.จุดยืนของ ปชป.ต่อรัฐธรรมนูญ 2560 2.ทำไมต้องมีเงื่อนไขเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญในการเข้าร่วมรัฐบาล และ 3.ทำไม ปชป. เสนอแก้ไข มาตรา 256 เพียงมาตราเดียว จะอภิปรายในกรอบเวลาประมาณ 30 นาที ส่วนตำแหน่ง ประธาน กมธ.วิสามัญชุดนั้น ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าเป็นคนของ พปชร.เพราะเป็นข้อเรียกร้องของการใช้สิทธิพรรคใหญ่ในฐานะพรรคแกนนำ รัฐบาล ส่วนตัวไม่ขัดข้องและยอมรับเงื่อนไขนี้ ได้ ต้องจับตาดูว่า พปชร.ส่งใครมาเป็นประธาน กมธ.วิสามัญชุดนี้ จะเป็นการบ่งบอกถึงเจตนาของ พปชร.ว่ามีความจริงใจในการศึกษาปัญหา และแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญในครั้งนี้นักน้อยแค่ไหน ต้องการให้นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ข้อ 12 สำเร็จหรือไม่

คุกชัยให้จัดตั้งกมธ.แก้รธน.เต็มที

นายศุภชัย โพธิ์สุ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่อพิจารณาญัตติด่วน ให้ตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 11 ธันวาคม ว่า เชื่อว่าจะไม่มีปัญหาหรือมีประเด็นที่ต้องวิตก โดยเฉพาะกรณีที่หลายฝ่ายประเมินว่าอาจมีการอภิปรายพาดพิงบุคคลภายนอก หรือรัฐบาล เพราะการควบคุมและกำกับการทำหน้าที่ในการประชุมต้องยึดข้อบังคับการประชุมสภาเป็นหลัก โดยการอภิปรายใดที่ไม่เกี่ยวข้องกับญัตติ ต้องตกเดือนสมาชิกให้พูดอยู่ในประเด็น ก่อนการประชุมอาจเชิญ ส.ส.ที่เป็นผู้เสนอญัตติ ที่มีทั้งสิ้น 6 ญัตติมาพูดคุยกัน แต่ยอมรับว่าจะมี ส.ส.ที่อภิปรายเป็นจำนวนมาก หากวันที่ 11 ธันวาคม อภิปรายไม่แล้วเสร็จ จะพิจารณาต่อในการประชุมครั้งถัดไป ส่วนระยะเวลาการอภิปรายของสมาชิกนั้นเป็นไปตามความเหมาะสม โดยพร้อมทำหน้าที่ไปจนถึงเวลาที่ยังคง

นายศุภชัยกล่าวถึงกรณีการเข้าร่วมประชุมสภาของ พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์ ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ที่ถูกออกหมายจับของศาลว่า พ.ต.ท.ไวพจน์ยังมีสถานะเป็น ส.ส.ส่วนจะเข้าร่วมประชุมหรือไม่ไม่ทราบ ขณะที่หลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าสถานะของ พ.ต.ท.

ไวพจน์ คือนักโทษและไม่เหมาะสมที่จะมาร่วมประชุมสภานั้นมองว่าขึ้นอยู่กับจิตสำนึกของบุคคล

'สุวัจน์'แนะฟังทุกฝ่ายแก้รธน.

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษาพรรคชาติพัฒนา (ชพน.) กล่าวถึงการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาญัตติตั้ง กมธ. วิสามัญศึกษาแนวทางการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 11 ธันวาคมว่า ชพน.มีจุดยืนตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งแล้วว่าเมื่อใช้รัฐธรรมนูญไประยะเวลาหนึ่ง หากทุกฝ่ายเห็นตรงว่าประเด็นไหนควรแก้และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม พรรคก็ยินดีให้การสนับสนุน ดังนั้นในญัตติดังกล่าว พรรคพร้อมให้การสนับสนุน อยากเห็นความคิดเห็นร่วมกันของ กมธ.ประเด็นไหนที่ก็ดำเนินการไปตามรัฐธรรมนูญ เพราะเรื่องดังกล่าวมีความสำคัญและเป็นนโยบายของรัฐบาลด้วย ประชาชนให้ความสนใจ ทุกพรรคก็มีแนวทาง จะให้การสนับสนุนอยู่แล้ว ขึ้นอยู่กับมติของสภารวมทั้งอยากเห็นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด รัฐธรรมนูญเป็นเรื่องใหญ่ เพราะผ่านการทำประชามติ ดังนั้นการเปิดรับฟังความคิดเห็นจะนำมาซึ่งข้อมูลที่เพียงพอ ยืนยันว่า ชพน.พร้อมเล่นตามกติกาที่ทุกฝ่ายยอมรับ

แนะ2ทาง'บักตู'เคาะปรับครม.

ผู้สื่อข่าวถามถึงแนวโน้มการปรับคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายสุวัจน์กล่าวว่า เป็นดุลพินิจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แต่ต้องยอมรับกันว่ารัฐบาลชุดนี้จัดตั้งขึ้นด้วยความลำบาก เพราะเวลาในการเมืองค่อนข้างตึง มีการแบ่งค่ายชัดเจน ดังนั้นก่อให้เกิดความยากลำบากในการตั้งรัฐบาลให้เกิดเสถียรภาพ และเป็นที่มาของรัฐบาลที่มีเสียงปรักมา เกิดผลกระทบหลายอย่าง ทั้งๆ ที่รัฐบาลชุดนี้ เมื่อดูจากนโยบายต่างๆ เป็นนโยบายที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก แต่การขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จ เสถียรภาพรัฐบาลเป็นพื้นฐานสำคัญ การโหวตในสภาเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่มีผลต่อความเชื่อมั่นในหลายเรื่องด้วย อย่างไรก็ตาม คิดว่ารัฐบาลมี 2 ทางเลือก 1.ถ้าปัจจุบันมีเสียง 253-254 เสียง ต้องมีการทำความเข้าใจกันเพื่อให้เกิดเอกภาพ มีความรู้สึกเป็นพรรคความรัฐบาล ถ้าควบคุมตรงนี้ได้ก็ไม่มีปัญหา 2.หากโหวตมาแล้วเสียงไม่ครบเรื่อยๆ ก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาเสียงมาเพิ่มจะด้วยวิธีการอะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในกรอบของรัฐธรรมนูญ การปรับ ครม.เป็นแนวทางหนึ่งที่จะเพิ่มเสียงให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและเพิ่มความเชื่อมั่นในการ

ทำงาน แต่ทั้งหมดเป็นเรื่องของนายฯ ชพน.ไม่ได้มีอะไรที่บอกว่าควรทำหรือไม่ควรทำ แต่ถ้ามีเสียงมาเพิ่มให้กับเสถียรภาพก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน

'วันชัย'ไล่ส่องกระจกก่อนแก้รธน.

นายวันชัย สอนศิริ สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) กล่าวว่า เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ 10 ธันวาคม ทำให้ทวนรำลึกว่า เส้นทางประชาธิปไตยตั้งแต่ปี 2475 ที่มีรัฐธรรมนูญฉบับถาวรฉบับแรกเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2475 ถึงปัจจุบันเป็นเวลา 87 ปีแล้ว ผ่านการยกร่าง จัดทำรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นกฎหมายสูงสุดมา 20 ฉบับ แต่ประชาธิปไตยและการเมืองไทยก็ยังล้มลุกคลุกคลาน ขณะนี้สภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาญัตติตั้งคณะ กมธ.วิสามัญ ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2560 ในวันที่ 11 ธันวาคม ขณะเดียวกันก็มีกลุ่มองค์กรต่างๆ แสดงออก อยากแก้ไข รัฐธรรมนูญ เห็นว่าปัญหาทั้งหลายทั้งปวงอยู่ที่คนเป็นสำคัญหาใช้รัฐธรรมนูญไม่

"รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายใดๆ จะดีขนาดไหน แต่ถ้าคนยังเลวและเป็นคนชั่ว ก็ไม่ได้ทำให้บ้านเมืองดีขึ้น เพราะรัฐธรรมนูญเหมือนกับธรรมะ แม้จะดีเลิศประเสริฐศรีเพียงใดก็ยังมีคนชั่วคนเลวอยู่เต็มแผ่นดิน บ้านเมืองจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่คนดีหรือคนเลวเป็นสำคัญ ก่อนที่จะสำรวจตรวจสอบศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญ ขอให้ลองส่องกระจกแล้วตรวจสอบศึกษาตัวเองก่อนดีไหมเผื่อบางที่ดวงตาจะได้เห็นธรรมขึ้นมาบ้าง" นายวันชัยกล่าว

'เจ็ทน้อย'ชูแก้รธน.ให้ก้าวหน้า

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ พรรคเพื่อไทย (พท.) โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ ระบุว่า รัฐธรรมนูญปัจจุบัน สร้างปัญหาและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างยิ่ง เพราะเอื้อทุนผูกขาดประเทศ ส่งผลให้การกระจายโอกาส กระจายรายได้ เป็นไปอย่างล้มเหลว ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคม-เศรษฐกิจสูงมาก เรื่องดราม่าคือแม้แต่ฝ่ายสืบทอดอำนาจที่ประกาศว่า "รัฐธรรมนูญดีไซน์มาเพื่อพวกเรา" ยังปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญของตัวเองไม่ได้ รัฐธรรมนูญฉบับนี้จึงกลายเป็นบ่วงพินาศความก้าวหน้าของประเทศ ทีม พท.จึงขอชวนคนไทยมาร่วมกันเขียนรัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศไปด้วยกันพัฒนาประเทศให้ทันโลก รวมถึงลดความเหลื่อมล้ำได้จริง รัฐธรรมนูญเพื่อความก้าวหน้าของประเทศจะต้องเป็นวาระแห่งชาติที่ทุกคน ทุกพรรค รวมทั้งภาคประชาชน จะต้องเขียนขึ้นด้วยมือของประชาชนผู้เป็นเจ้าของ

อำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริง ไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับที่เขียนด้วยเนติบริกรหน้าซ้ำ นักปฏิรูปหน้าเดิม ที่มีเป้าหมายเพื่อเน้นสืบทอดอำนาจแบบที่สาธารณชนจดจำกันอยู่ในเวลานี้

พท.ขอจ้อ12ชม.ตั้งกมธ.แก้รธน.

ที่พรรคเพื่อไทย (พท.) น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ เลขานุการ พท. แถลงผลประชุมคณะกรรมการประสานงาน พท.(วิป พท.) และการ

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

ถึงคิว'อนค.'

ประชุม ส.ส.พท.ว่า เรื่องยุติตั้งคณะกรรมการ (กมธ.) วิสามัญเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นญัตติสำคัญ และเป็นโอกาสอันดีที่ทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลจะได้มีการอภิปรายเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบถึงเหตุผลความจำเป็นที่ต้องศึกษากระบวนการและวิธีการในการนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้สำเร็จหลังจากที่มีการใช้วาระหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินที่ขาดประสิทธิภาพไปจนถึงเรื่องของการที่รัฐธรรมนูญถูกตั้งคำถามว่าตั้งใจสืบทอดอำนาจ วันนี้เป็นเพียงการหารือเบื้องต้นเฉพาะ พท.เท่านั้น ยังต้องมีการหารือร่วมกับพรรคร่วมฝ่ายค้านอีก ระยะเวลาในวันที่ 11 ธันวาคม น่าจะได้แค่ 3 ชั่วโมง ดังนั้นสัปดาห์หน้าก็อยากขอจะ 9 ชั่วโมง รวมระยะเวลาที่ต้องการใช้ในการอภิปรายน่าจะอยู่ที่ 12 ชั่วโมง

ด้านนายสุทิน คลังแสง ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) กล่าวว่า เรื่องนี้ต้องมีการอภิปรายอย่างกว้างขวาง ดังนั้นควรเปิดโอกาสให้สมาชิกได้ใช้เวลาในการอภิปรายให้มากที่สุด เพราะเป็นเรื่องใหญ่ที่ยังมีความเห็นไม่ตรงกัน บางคนถือว่าเป็นเรื่องที่ยังไม่ใช่เวลา บางคนเห็นว่ายังไม่ใช่เวลาที่เกิดประโยชน์กับชาวบ้าน ทั้งนี้มีสัญญาณว่าประธานสภาได้มีการนัดหมายประชุมกับเจ้าของญัตติทั้งหมดในวันที่ 11 ธันวาคม เขาใจว่าจะเชิญไปคุยเรื่องการบริหารจัดการเรื่องเวลา แต่อย่างไรก็ตาม ต้องเรียนผ่านไปยังท่านเพื่อขออภิปรายอย่างครอบคลุม กว้างขวาง คิดว่าวันที่ 11 ธันวาคม น่าจะมีเวลาไม่เกิน 3 ชั่วโมง ไม่น่าจะพอต้องข้ามไปอีก 1 สัปดาห์

โต้ข่าวลือตั้ง'เฉลิม'ปธ.เฉพาะกิจ

น.อ.อนุดิษฐ์ นาคทรพรพ เลขานุการ พท. ให้

สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีรายงานว่า พท.เตรียมตั้ง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง เป็นประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจ พท. ดูแลภารกิจติดตามตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลโดยเฉพาะการเตรียมข้อมูลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่า ทราบข่าวดังกล่าวจากสื่อมวลชนที่เป็นข่าวออกมาเช่นกัน และได้สอบถามหัวหน้า พท.ก็บอกว่าไม่ได้ให้สัมภาษณ์ในเรื่องดังกล่าว รวมถึงผู้ใหญ่หลายคนภายในพรรค รองหัวหน้าพรรค ประธานวิปฝ่ายค้าน และอีกหลายคน ก็บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าว และข่าวที่ออกมาก็เป็นข่าวที่ออกมาจากแหล่งข่าวพิสูจน์ตัวตนไม่ได้ ไม่ทราบว่าเป็นข่าวยุติเพื่อให้เกิดการเปรียบเทียบระหว่างบุคคลสำคัญในพรรคเพื่อให้เกิดประเด็นขึ้นมาหรือไม่ เรื่องนี้ถือว่า ร.ต.อ.เฉลิมนั้นเป็นบุคลากรสำคัญของ พท.ด้วยความเป็นผู้ใหญ่และความรู้ประสบการณ์มีความหวังดีต่อ พท.และมีความพร้อมที่จะทำหน้าที่ในการสนับสนุนการทำงานของทุกคนใน พท.มาตลอด ดังนั้นคณะกรรมการยุทธศาสตร์หรือคณะกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) เมื่อมีเรื่องใดโดยกท.หรือพรรค พท.ขอคำปรึกษาได้ตลอด

ยันเร่งสอบ3ส.ส.งูเห่าพท.

น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวกรณีการสอบสวน 3 ส.ส.พท. ที่ไม่ปฏิบัติตามมติพรรคฝ่ายค้านว่า พท.มีข้อบังคับและระเบียบของพรรค หัวหน้าพรรคได้มีคำสั่งแต่งตั้งกรรมการสอบสวนขึ้นแล้ว ได้รับรายงานว่าคณะกรรมการมี พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ ประธานคณะกรรมการสรรหาผู้สมัครรับเลือกตั้ง พท. เป็นประธานสอบสวนข้อเท็จจริง ได้เริ่มดำเนินการไปเมื่อวันที่ 9 ธันวาคมที่ผ่านมา เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการตรวจสอบ ส่วนการเรียกสอบสวน 3 ส.ส. คงจะเกิดขึ้นอีกไม่นานและจะรายงานให้ทราบต่อไป ส่วนเรื่องที่ประชาชนออกมาแสดงความไม่พอใจ น.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี พท. ที่ลงมติแสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุมสภาพร้อมกับฝ่ายรัฐบาล ซึ่งสวนกับมติของฝ่ายค้าน ด้วยการเผาพริก เผาเกลือแช่งदानัน สะท้อนว่าอยู่ในความสนใจของประชาชน โดยเฉพาะคนที่ลงคะแนนให้ พท. การกระทำที่ไม่เป็นไปตามมติพรรคผู้สนับสนุนจึงเกิดความไม่พอใจ พท.ก็ให้ความสำคัญ และเร่งดำเนินการตรวจสอบ และข้อเท็จจริงเพื่อแจ้งให้ทราบต่อไป

พท.ไม่หวั่นธนิกรแพ้พาล้า

น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวกรณีคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีการพิจารณาคดีของนายธนิกร มาลีพิทักษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต

7 จ.ขอนแก่น ว่าขาดคุณสมบัติในการสมัครเลือกตั้งซ่อม ส.ส. ในวันที่ 11 ธันวาคม ว่า พท.โดยเฉพาะคณะกรรมการทำหน้าที่สรรหาตัวผู้สมัครได้ดำเนินการอย่างรอบคอบ และทำหน้าที่เพื่อสอบถามไปยัง กกต. ไปจนถึงกระบวนการเทียบเคียงผู้สมัครท่านอื่นๆ ที่ลาออกจาก ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในโอกาสต่างๆ และดูข้อเท็จจริงว่าผู้สมัครของ พท.จะไม่มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ ในเรื่องการส่งเอกสารหลักฐาน และการลาออกจากการเป็นผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ ดำเนินการไปในวันสมัครรับเลือกตั้งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ที่สำคัญคือ กกต.ที่พิจารณาหลักฐานได้รับรองการลงสมัครเลือกตั้งของนายธนิกรแล้ว ผู้สื่อข่าวถามว่า ในวันที่ 11 ธันวาคม พท.กังวลว่าจะมีปัญหาด้านมาอีกหรือไม่ น.อ.อนุดิษฐ์กล่าวว่า หวังเป็นอย่างยิ่งว่า กกต.จะพิจารณาเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ โปร่งใส และเป็นธรรม จากข้อเท็จจริงและแนวทางการปฏิบัติของ กกต. ที่ผ่านมาเชื่อมั่นว่านายธนิกรมีคุณสมบัติ

ด้านนายสุทินกล่าวว่า ที่จริงเรื่องนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ต้องวิตก เพราะเขาใจว่ากระบวนการรับรองทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่พอตีมติคนร้องขึ้นมา กกต. ก็ต้องรับวินิจฉัย คิดว่าจะจบโดยเอกสารหลักฐานที่เคยรับรองไปแล้ว

มั่นใจ'ธนิกร'สเปกครบชิงส.ส.

นายสุศักดิ์ ศิรินิล ประธานคณะทำงานฝ่ายกฎหมาย พท. กล่าวว่า ยืนยันและมั่นใจว่านายธนิกร มาลีพิทักษ์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.เขต 7 จ.ขอนแก่น มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ามใดๆ เขาใจว่ากระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นไปตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. คือ เมื่อ กกต. เขต 7 ประกาศรับรองให้นายธนิกรเป็นผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว กฎหมายให้สิทธิผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่สามารถโต้แย้งคัดค้านต่อ กกต.กลางได้ ถ้า กกต.กลางยื่นตาม กกต.เขตก็จบ ถ้า กกต.กลางเห็นต่างจาก กกต.เขต 7 เรื่องก็จะไปที่ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้ง เรื่องนี้ชี้แจงให้เข้าใจง่าย ว่าพท.บัญญัติในมาตรา 43 กฎหมายเลือกตั้งที่กำหนดให้ผู้สมัครในระบบเขตนั้นจะลงสมัครเลือกตั้งเกินหนึ่งเขตมิได้ และจะมีชื่ออยู่ในผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อมิได้ นั้น มีจุดมุ่งหมายให้ใช้กับการเลือกตั้งทั่วไปพูดง่ายๆ คือจับปลาหลายมือไม่ได้ สำหรับการสมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ นั้น เมื่อการเลือกตั้งสิ้นสุดลง และ พท.ไม่ได้รับจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ เลยแม้แต่คนเดียว สถานภาพการเป็นผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อย่อมสิ้นสุดลง นอกจากนั้นเพื่อป้องกันปัญหาการตีความว่าข้อห้ามตามมาตรา 43 ใช้กับการเลือกตั้งซ่อมด้วย นายธนิกร

จึงได้แสดงความจำนงขอถอนรายชื่อตนเองออกจากบัญชีรายชื่อของพรรคและแจ้งให้ กทต.ทราบแล้ว เพราะกฎหมายมิได้บัญญัติห้ามมิให้ผู้สมัครแบบบัญชีรายชื่อถอนตัวหลังจากการเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้วแต่อย่างใด ที่ผ่านมาก็ทำกันมาแล้วหลายครั้งหลายครา

'ธรรมนัส'หาเสียงขอนแก่น

วันเดียวกัน เมื่อเวลา 10.00 น.ที่หอประชุมโรงเรียนหนองเรือวิทยา จ.ขอนแก่น ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วย นายเอกราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคอีสาน พรรคพลังประชารัฐ และคณะ ได้เปิดเวทีปราศรัยใหญ่ช่วยหาเสียงให้นายสมศักดิ์ คุณเงิน ผู้สมัคร ส.ส.ขอนแก่น เขต 7 ท่ามกลางการต้อนรับจากประชาชนในเขต อ.หนองเรือ และ อ.มัญจาคีรี เข้าร่วมรับฟังการปราศรัย และพบปะกับเหล่าบรรดา ส.ส.และผู้ให้การสนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ จำนวนมาก โดย ร.อ.ธรรมนัสได้เป็นผู้นำให้ประชาชนที่มาร่วมรับฟังการปราศรัยถือไม้ค้ำได้ยืนขึ้น และร่วมทำกิจกรรม

ค้ำไม้ร่วมสาบานสัญญาว่าขอเป็นพี่น้องร่วมกันตลอดไป สนับสนุนเลือกนายสมศักดิ์ พร้อมร่วมทำนโยบาย เศรษฐกิจ ชีววิถี เกษตร พัฒนาชนบท จากนั้น ร.อ.ธรรมนัสกล่าวบนเวทีปราศรัยว่า "รัฐบาลกำกับดูแลในหลายๆ เรื่อง โดยเฉพาะ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นห่วง จ.ขอนแก่น ได้กำชับให้ผมเดินทางมาลงพื้นที่หลายครั้ง เพื่อดูแลประชาชนชาวขอนแก่น ไม่ให้เป็นเรื่องปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ขอให้แก้ปัญหาให้ได้เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดที่ส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตร ขอเรียนพี่น้องว่างบประมาณปี 2563 ยังไม่ผ่านการลั่นกรองของสภาผู้แทนราษฎร แต่จะมีผลบังคับใช้ไม่เกินเดือนกุมภาพันธ์ 2563 อย่างไรก็ตาม เมื่อจบประมาณผ่านแล้ว รัฐบาลสามารถใช้งบประมาณได้แล้ว ประชาชนทั้งประเทศไม่ต้องห่วง ผมเป็นคนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พี่น้องประชาชนในเขตเลือกตั้งที่ 7 จ.ขอนแก่น เพื่อให้อยู่ดี กินดี และมีความสุข ดังนั้นวันที่ 22 ธันวาคม ต้องเลือกนายสมศักดิ์เท่านั้น"

กทต.ได้อนค.ไรตั้งธงฟันกู้เงิน

วันเดียวกัน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่เอกสารชี้แจงกรณี น.ส.พรรณี การ์ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ที่ได้แถลงข่าวว่า กทต.พิจารณาการกู้เงินของ อนค. เป็นไปโดยมีธงทางการเมืองหรือไม่ในเชิงทางการเมืองหรือไม่ เนื่องจากมีเอกสารความเห็นของ

บุคคลระดับสูงของสำนักงาน กทต. ได้ชี้ว่าในจำนวนไว้แล้วว่า นายธนกร จีรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าอนค.กระทำผิดตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้นว่า การแถลงข่าวข้างต้นคลาดเคลื่อนไม่ตรงกับความเป็นจริง

ทั้งนี้ การดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว มีขั้นตอนการพิจารณาตามกฎหมายมาเป็นลำดับคือ 1.ตามระเบียบ กทต.ว่าด้วยการสืบสวน การไต่สวน และการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2561 เลขานุการ กทต.ต้องมีความเห็นในสำนวนการสืบสวนเพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กทต. ซึ่งกรณีนี้เลขานุการ กทต.ได้มีความเห็นเมื่อวันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏเป็นข่าว โดยการเสนอความเห็นในสำนวนเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบไม่ใช่อำนาจในสำนวนการสืบสวนแต่อย่างใด 2.เมื่อวันที่ 25 กันยายนที่ผ่านมา เลขานุการ กทต.ได้แจ้งต่อสื่อมวลชนว่ากรณี อนค.กู้ยืมเงินอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง เพื่อพิจารณาและมีความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ กทต.ตามระเบียบต่อไป

3.ในการตอบคำถามผู้สื่อข่าวเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม และวันที่ 23 ตุลาคมที่ผ่านมา ประธาน กทต. ได้ให้ข้อเท็จจริงว่าเรื่องดังกล่าวอยู่ในระหว่างการพิจารณาของคณะอนุกรรมการวินิจฉัยคำร้องและปัญหาหรือข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบ และไม่ได้มีการเร่งรัดแต่อย่างใด โดยคณะอนุกรรมการได้ขอเอกสารจาก อนค.เพื่อประกอบการพิจารณา แต่ อนค.ไม่ได้จัดส่งเอกสารตามที่ขอ คณะอนุกรรมการจึงได้รวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่มีอยู่เพื่อจัดทำความเห็นเสนอต่อคณะกรรมการ กทต.พิจารณาตามระเบียบต่อไป

ปิดใช้เหตุจูงใจการเมืองทำคดี

เอกสารข่าว กทต.ระบุว่า 4.ภายหลังจากที่ คณะอนุกรรมการได้พิจารณาและเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการ กทต.แล้ว กทต.ได้มีมติเมื่อวันที่

18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ให้หมายเรียกขอเอกสารที่ คณะอนุกรรมการเคยขอจาก อนค. แต่ อนค.ได้จัดส่งเอกสารที่ขอให้บางส่วนและขอขยายเวลาการจัดส่งเอกสารที่ยังไม่ได้จัดส่งออกไปอีก 120 วัน และ 5.กทต.ได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน ให้หมายเรียกขอเอกสารที่ อนค.ยังไม่ได้จัดส่งอีกครั้ง โดยให้ อนค.จัดส่งเอกสารภายในวันที่ 2 ธันวาคมที่ผ่านมา หาก อนค.ไม่จัดส่งเอกสารภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่า อนค.ไม่ตั้งใจที่จะส่งเอกสารตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งร้องขอ และ

จะพิจารณาเอกสารเท่าที่มีอยู่ ดังนั้นการดำเนินการของ กทต.เกี่ยวกับกรณีดังกล่าว เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องทุกขั้นตอน และให้โอกาสผู้ที่เกี่ยวข้องของตามควรแก่กรณี กทต.ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการในเรื่องนี้มาเป็นลำดับ ไม่ได้มีความเห็นตั้งแต่วันที่ 20 กันยายนที่ผ่านมาตามที่มีการกล่าวอ้าง และ กทต.ไม่ได้มีเหตุจูงใจทางการเมืองแต่อย่างใด

อนค.ระทีกคดีกู้เงินธนาธร

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเวลา 09.30 น. วันที่ 11 ธันวาคม คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จะมีการพิจารณาเรื่องการกู้ยืมเงินของ อนค. กรณีมีผู้กล่าวหาว่า นายธนกร จีรุ่งเรืองกิจ หัวหน้า อนค.ได้ให้ อนค.กู้ยืมเงินของตนเอง ถือว่าเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งและพรรคการเมือง หลังจากคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวน กทต. ได้รับพยานหลักฐานบางส่วนจาก อนค.นั้นกรณีดังกล่าวเป็นที่น่าจับตาว่าในการประชุมครั้งนี้ กทต.จะมีมติชี้ขาดเลยหรือไม่ ทั้งนี้มีรายงานว่า กทต.ได้มีการตั้งประเด็นตามคำร้อง รวม 2 ประเด็น คือ 1.การกู้เงินดังกล่าว ถือเป็น การบริจาคของบุคคลเกินกว่า 10 ล้านบาทต่อปีตามที่กฎหมายกำหนดหรือไม่ 2.การกู้เงินดังกล่าว ถือว่าเป็นเงินที่ได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และเข้าข่ายเป็นนิติกรรมอำพรางหรือไม่ เพราะเมื่อพิจารณาข้อกฎหมาย มาตรา 62 พ.ร.ป.พรรคการเมือง พ.ศ.2560 ไม่เปิดโอกาสให้พรรคการเมืองกู้ยืมเงิน มาดำเนินกิจการพรรคการเมืองได้ เช่นเดียวกับ พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ปี 50 ที่จะกำหนดให้พรรคสามารถมีรายได้ขึ้น และพรรคการเมืองในขณะนั้นก็มี การกู้เงิน และนำมาลงบัญชีในหมวด รายได้อื่น

ดังนั้นการให้พรรคกู้เงินจึงอาจจะเข้าข่ายของการเป็นนิติกรรมอำพราง เป็นการได้เงินมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะเข้าข่ายตามมาตรา 72 พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ที่ห้ามไม่ให้พรรคการเมือง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง รับบริจาคเงิน ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใด โดยรู้หรือควรจะรู้ว่าได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีแหล่งที่มาไม่ชอบด้วยกฎหมาย จะมีความผิดตามมาตรา 92(3) เป็นเหตุให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งให้ยุบพรรคการเมืองและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ได้

ยกเคส 'บิกแอ๊ด' เทียบ 'เอ' 'วิษณุ' อุ่มคินที่แล้วไม่ผิด

ไทยโพสต์ • รองนายกฯ วิษณุฯ อีกครั้ง “ส.ส.ปาร์ริดา” คินที่ติด ส.ป.ก. ไม่ผิด เปรียบกรณี “พลเอกสุรยุทธ์” คินแล้วก็จบ อ้างกฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันไปเสียทั้งหมด ขณะที่ประธานวิปฝ่ายค้านอ้างเหตุเทียบแค่ดูสิลารัฐบาลจะแก้ปัญหาอย่างไร ชูลั่นนายกฯ-รมต.ที่เกี่ยวข้อง หากกระเตงเจอชกฟ้องแน่!

นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.ที่ผ่านมา ถึงกรณีปัญหาที่ดินของ น.ส.ปาร์ริดา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าไม่ทราบเรื่องดังกล่าว

อ่านต่อหน้า 10

ยกเคส ‘บิกแอ๊ด’

และไม่ได้สนใจไปอ่านดูเรื่องนี้แต่อย่างใด

ผู้สื่อข่าวถามว่า เปรียบเหมือนกรณีที่ยึดคินที่ดิน ส.ป.ก.จากนายทุนพื้นที่จังหวัดภาคใต้ แล้วนำมาจัดสรรให้กับเกษตรกรใหม่หรือไม่ นายวิษณุกล่าวว่า เรื่องของที่ดิน ส.ป.ก.นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่ง แต่ปัญหาอยู่ที่ว่าพื้นที่นั้นเป็นที่ดิน ส.ป.ก.หรือไม่ ซึ่งถ้าใช่เป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนสมัยก่อนที่ พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์ อดีตนายกรัฐมนตรีได้คินไปแล้วก็จบ

“อย่างไรก็ตาม ที่ดิน ส.ป.ก. ตอนไปเอามานั้นไม่ผิด เพราะถือครองไม่ได้ และเมื่อถือครองไม่ได้ก็คิน แต่พื้นที่บางอย่างตอนไปเอามานั้นผิด เมื่อคินไปความผิดก็สำเร็จ กฎหมายแต่ละเรื่องไม่ได้ยึดหลักเดียวกันไปเสียหมด เช่น พ.ร.บ.ศุลกากร คดีฟิลิปปินส์ เมื่อสำแดงเท็จเป็นความผิดติดคุก แต่เมื่อนำเงินไปจ่ายเสียตามที่ควรจะต้องจ่ายจริงก็จบคดีอาญา หรือคดีทรัพย์สินทางปัญญามีความผิดติดคุก ถ้าชดใช้เงินเสียได้คดีก็จบ”

เมื่อถามว่าปัญหาที่ดิน ส.ป.ก.และป่าไม่เกิดขึ้นมาหลายคดีแล้ว เพราะใช้

แผนที่กันคนละฉบับ รองนายกฯ กล่าว ว่า ปัญหาดังกล่าวมีมาตลอด ดังนั้นรัฐบาลชุดที่แล้วจึงต้องการทำวันแม่ เพราะที่ดินของรัฐที่หน่วยงานต่างๆ ดูแลรักษาอยู่นั้นมีจำนวนมาก และแต่ละหน่วยงานใช้สเกลแผนที่คนละฉบับ ต่างคนต่างทำ ยังไม่สามารถรวมกันทำได้ จึงเป็นปัญหาหนัก ซึ่งในสมัยรัฐบาลนายทักษิณ ชินวัตร ตนเองเป็นคนเสนอขอคิดคณะรัฐมนตรี ว่าไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานใด ขอให้แจ้งไปยังกรมที่ดิน แล้วสลักหลังไว้บนโฉนดคู่ฉบับด้วยเพื่อเทียบกันภายหลัง แต่ไม่ทราบว่าจะจนถึงปัจจุบันยังมีการแจ้งกรมที่ดินกันอยู่หรือไม่

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่า มีการตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลใช้ช่องทาง ส.ป.ก.ช่วยเหลือ น.ส.ปาร์ริดาหรือไม่ รองนายกฯ ชี้แจงว่า ตามกฎหมายระบุว่าเป็นที่ที่ถูกซื้อมาแล้วต้องคิน ถือเป็นบทลงโทษของคนที่ซื้อมา โดยที่รัฐไม่ต้องจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียว และเป็นบทลงโทษที่ต่ำกว่าบทลงโทษทางอาญาที่จะต้องถูกปรับ

สำหรับเรื่องวันแม่ปีนี้ ถึงอย่างไรต้องมีวันสำเร็จ แต่ต้องใช้เวลา เพราะปัจจุบันนี้เปลี่ยนมาให้คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ ที่กฎหมายเพิ่งออกมาเป็นผู้รับไปปรับผิดชอบ ซึ่งจากเดิมอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรม ส่วนจะสำเร็จในรัฐบาลชุดนี้หรือไม่ “ผมไม่ทราบตอบไม่ถูก”

วันเดียวกัน นายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้าน เปิดเผยท่าทีของฝ่ายค้านต่อกรณีปัญหาที่ดินของ น.ส.ปาร์ริดา ไกรคุปต์ ส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐว่า ขณะนี้มีหลายคนถามกันมากกว่าทำไมขณะนี้ฝ่ายค้านไม่มีท่าทีต่อเรื่องดังกล่าว ทำไมไม่มีแอคชั่นหรือมีอะไรอยู่เบื้องหลัง ขอเรียนว่าเรื่องนี้เรากำลังจับตาเฝ้ามองอย่างใกล้ชิด แต่ที่ไม่พูดเพราะจะดูการทำงานของรัฐบาลว่า

จะไปอย่างไร จะจบอย่างไร

“ภาษาทั่วไปเขาก็เรียกว่ากำลังดูสิลารัฐบาล เรื่องนี้คิดว่าเป็นเรื่องที่ชวนนำไปอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างยิ่ง วันนี้ได้เห็นการทำงานของรัฐบาลที่มีหลายอย่างเป็นข้อสังเกต อย่าคิดว่าฝ่ายค้านเฉกเฉย แต่เราเฝ้ามองเฝ้าดูอยู่ ขอฝากสิ่งคมด้วยว่า เราไม่ละทิ้ง เบื้องต้นความผิดอยู่ที่ตัว ส.ส. แต่ถ้าเดินต่อไปอีกช่วงหนึ่งจะลุกลามมาเป็นความผิดของรัฐมนตรีและรัฐบาล เมื่อถึงตอนนั้นก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านที่จะต้องแอคชั่นและลงแล้ว” นายสุทินกล่าว

ผู้สื่อข่าวเมื่อถามว่า ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กำกับดูแล ส.ป.ก. หรือไม่ที่ต้องถูกจับตา ประธานวิปฝ่ายค้านกล่าวว่า ทุกคนที่เกี่ยวข้องหลายคนเรื่องนี้ถ้าช่วยกันก็ต้องโดนหลายคน ถ้าจะมัดอุ่มกันก็ดี จะได้โดนกันไปทั้งทีม เรื่องนี้เป็นทีม ทำงานเป็นคณะ ก็น่าจะโดนกันไปทั้งหมด ไปจนถึงคนที่กำกับดูแลสูงสุด ตอนนี้อยู่ที่ว่าเรื่องนี้จบอย่างไร เราสนใจตรงนี้ และดูสิลาไปก่อน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่กระทบต่อจิตใจของชาวบ้าน และสังคมมองอยู่ ดังนั้นต้องตอบให้ชัดกว่าที่เป็นอยู่ขณะนี้ เพราะตอนนี้คนที่เกี่ยวข้องหรือรัฐมนตรีก็ตอบไม่ได้ชัดว่าทำไม่คินแล้วถึงจบ และเรื่องของกฎหมายก็ต้องดูให้ชัด ซึ่งเรากำลังศึกษาข้อกฎหมายอยู่

“แต่เรื่องที่ว่ารัฐบาลควรทำที่สุดคือต้องคำนึงถึงความรู้สึกของชาวบ้าน และต้องคำนึงถึงมาตรฐานที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะไม่เช่นนั้น ต่อไปไม่ว่าใครๆ ก็เข้าไปรุกที่ได้ เข้าไปกันอีกเยอะ ทำมาหากิน 9-10 ปี พอได้กำไร พอจับได้แล้วก็คิน ก็จบหรือ ต้องคำนึงถึงเรื่องนี้ด้วย”

เมื่อถามว่า แสดงว่าเรื่องนี้จะต้องถูกนำมาอภิปรายไม่ไว้วางใจแน่นอน ประธานวิปฝ่ายค้านตอบว่า ควรอภิปรายหรือไม่ในเมื่อมันเป็นเรื่องขนาดนี้ ถ้าเราปล่อยไปก็แสดงว่าเราจะเลย จะต้องใช้คำว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่หายใจรอดต้นคอรัฐบาลอยู่ และมีอีกหลายเรื่อง แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยอย่างเทียบกันไม่ได้กับเรื่องใหญ่ เพราะเรื่องใหญ่เป็นสตอรี่.